
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 9. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาพักผอ่น) 

 2. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 3. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด)  
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี  

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายกิตตธิัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล 

 2. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 3. นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 4. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 5. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 10. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

   รก.ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ 

 11. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 12. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการศกึษา 

 13. ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน์ คุณชมภู หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานขนส่ง 

 14. นายสุชาติ เทพพรมวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 15. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 16. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหนา้ฝา่ยนิตกิาร 

 17. นายปกิต ศริิวงค์ หัวหนา้ฝา่ยวิศวกรรมโยธา 

 18. นางสาวญาดา ณ วงคจ์ันทร์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 19. นางวิจติรา เตียวตระกูล หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

 20. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 21. นางสาวลัดดาวรรณ ดิษฐา นักวิชาการคลังช านาญการ 

 22. นางสาวรัชฎา เล็กศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 16. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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 17. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยธุรการ 

 18. นายศริิมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 21. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 23. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 24. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 25. นายณัฐวุฒิ ปรียาบุตร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 25. นางสาวศิริกัญญา วงศว์ุฒิ คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายอินทูล ขันค าหมุด ประธานชุมชนสิงห์ชัย 

2. นางตวงทอง เจริญสุข เลขานุการชุมชนศรีชุม 1  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 กระผมนายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแหง่นี้แล้ว 

มีจ านวน 20 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานฯ นัดหมายแล้ว 

กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขึ้นจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริงและอภปิราย ชีแ้จงหรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรอืแถลง

ญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปางตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง 
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หนังสือ 

ที่ ลป 52001/4115               ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 
15  สิงหาคม  2566 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/131 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที ่  17 สิงหาคม 2566 เวลา 

09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้  ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/

กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้

 - นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 
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 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังที่ 8 /2566 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง 

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดส่งประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

ได้รับทราบถึงการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เนื่องจากยังจัดท ารายงานการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ

จงึขอเลื่อนรับรองรายงานการประชุมในคราวหน้าครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจาก

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 รายการ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ ์ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 

จ านวน 3 รายการ ขอเชญิฝา่ยบริหาร  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 โครงการ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครล าปางในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจาก

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นครหน้าซุ้มประตูเมือง ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด

ล าปาง 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถ์นนสายวัฒนธรรม (ต่อเนื่อง) ต าบลเวียงเหนอื อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง 3) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอฝั่งตะวันออก 

ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 

เหตุผล 

 ด้วยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางได้แจ้งส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง

จากการด าเนินโครงการซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 

3 โครงการ ใหแ้ก่เทศบาลนครล าปาง เพื่อจะได้ดูแล บ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี และ

ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้ท าการส ารวจและ

รายงานผลรายละเอียดดังนี ้

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นคร หน้าซุ้มประตูเมือง ต าบลหัวเวียง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีรายการที่คงเหลือและสามารถรับมอบโอนทรัพย์สิน ดังนี้  

- พื้นที่คอนกรีตพิมพ์ลาย ผิวทรายล้าง ผิวกรวดล้าง ผิว ค.ส.ล. ขัดหยาบ จ านวน 

798 ตารางเมตร  

- ตุงกระด้างโชวล์ายสองดา้น จ านวน 6 ชุด                 

- ม้านั่ง ค.ล.ส. ผวิทรายล้าง จ านวน 15 ชุด 
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2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายวัฒนธรรม (ต่อเนื่อง) ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง

ล าปาง จังหวัดล าปาง มีรายการที่คงเหลือและสามารถรับมอบโอนทรัพย์สิน ดังนี้  

- พืน้ที่คอนกรีตพิมพ์ลาย จ านวน 1,580 ตารางเมตร  

- ซุ้มประตูทางเข้าถนนสายวัฒนธรรม จ านวน 2 ซุ้ม 

- โคมไฟ / ชุดหลอดแสงสว่าง จ านวน 17 ชุด  

3. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอฝั่งตะวันออก ต าบล

หัวเวียง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย ซุ้มประตู จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 16 เมตร 

สูง 10.90 เมตร มีรายการที่คงเหลือและสามารถรับมอบโอนทรัพย์สิน ดังนี้  

- โครงสรา้งซุ้มประตู จ านวน 1 ซุ้ม  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 

56 (1) และ (8) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2) (2/1) และ (3)  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง 

ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ระบุว่า “กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานการบริหารราชการท้องถิ่น หรือ

ให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 

หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สภาหนว่ยการบริหารราชการท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง...” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 

3 โครงการ ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ 

ได้อภิปรายในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการ
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รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 รายการ 

ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในกรณีที่มี

ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ

มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น...” หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ข้อ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัย

ปัญหาการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ

การจัดซือ้จัดจา้ง หรอืการบริหารพัสดุ ส าหรับกรณีอื่นที่มไิด้เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง หรอืการบริหารพัสดุ

ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น

กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 

ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ

นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอน าเรียน

ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการ

พิจารณาญัตตินี้ตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกฯ ท่านใด

อภปิรายหรอืไม่ครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ล าปาง จ านวน 3 โครงการ โครงการแรก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นคร

หน้าซุ้มประตูเมือง ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โครงการที่ 2 คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ถนนสายวัฒนธรรมตอ่เนื่องต าบลเวียงเหนอื อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้าง

ซุ้มประตูเมืองเก่าบริเวณสะพานท่ามะโอฝั่งตะวันออก ต าบลหัวเวียง นี่แหละครับท่านประธาน ข้อ 1 พอ

เข้าใจแล้วว่าซุ้มบริเวณเชิงสะพานเขลางค์นคร หนา้ซุ้มประตูเมืองน่าก็จะเป็นถนนพหลโยธิน  ที่มปีัญหา

ตรงที่มกีารก่อสร้างมาแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างผุพังตกหล่นเกลื่อนตามถนน เทศบาลก็แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว 

โครงการที่ 2  ถนนสายวัฒนธรรม ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าอยู่บริเวณไหน โครงการที่ 3 ผมจะขอหารือ

ท่านประธานว่า บริเวณโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่าบริเวณสะพานท่ามะโอฝั่งตะวันออก 

สะพานท่ามะโอนี้อยู่ตรงไหนครับ มีไหมครับ ผมว่าน่าจะใช้ค าว่า สะพานเขลางค์นครนะครับ เพราะ
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สะพานท่ามะโอฝั่งตะวันออก ถ้าเราอนุมัติไปแล้ว สร้างไม่ตรงกับที่ในญัตติขอว่า สะพานท่ามะโอฝั่ง

ตะวันออก หรือเขาใช้เรียกฝั่งโน้นว่าสะพานท่ามะโอฝั่งตะวันออก แต่สะพานตรงนั้นเป็นที่เข้าใจว่าเป็น

สะพานเขลางค์นครทั้งเส้น หรือแบ่งคนละครึ่ง เขลางค์ครึ่งหนึ่ง ท่ามะโอฝั่งตะวันออกครึ่งหนึ่ง ตรงนี้ผม

หารือที่ประชุมแห่งนี้ครับ ขอสอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่าเขาใช้ค านี้  คือ สะพานท่ามะโอหรือครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีก

หรือไม่ครับ ผมจะให้ผู้บริหารตอบทีเดียวครับ มีหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงตอบร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ

เกี่ยวกับเรื่องชื่อสะพานหรอืไม่ครับ เชญิ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรเีทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครล าปาง 

ที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามและท้วงติงในเรื่องดังกล่าว คือจริง ๆ แล้วตามโครงการที่ 3 ที่ระบุไป ก็คือ

บริเวณสะพานท่ามะโอตามเอกสาร ซึ่งตามเอกสารนีโ้ครงการที่ 1 ระบุเป็นเชิงสะพานเขลางค์นคร แล้ว

โครงการที่ 3 กลับมาระบุชื่อเป็นสะพานท่ามะโอ ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการจาก

งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นงบจากที่เรยีกกันว่า OSM หรอืว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน ตามเอกสารแล้วได้ระบุชื่อทั้ง 2 ชื่อก็คือ 

สะพานท่ามะโอ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของสะพานเขลางค์นคร ทุกวันนีช้าวบ้านชุมชนเดิม ชุมชนท่ามะโอ ชุมชน

หัวเวียงก็ยังเรียกสะพานท่ามะโอนะครับ เพราะฉะนั้นความหมายตามที่เอกสารได้ระบุใว้ ก็ระบุ

อยู่ 2 ชื่อ ตามเอกสารของส านักช่างก็ดี ของส านักโยธาธิการและผังเมืองก็ดี และเอกสารที่น าเสนอต่อ

สภาเทศบาลนครล าปางแห่งนี้ ก็เป็นตามที่แจ้งนะครับว่าเป็นชื่อเดิมและเป็นชื่อตามเอกสาร ซึ่งได้ท า

การก่อสร้างและระบุชัดเจนว่าเป็นสะพานเขลางค์นคร จริง ๆ แล้วเป็นสะพานเดียวกันตามชื่อดั้งเดิม

และชื่อตามเอกสารซึ่งได้ยื่นต่อสภาเทศบาลนครล าปางแหง่นี้ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จะมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์ประชุม 

ในญัตต ิข้อ 5.1 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 รายการ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้างฯ จ านวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบให้รับมอบ

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้างฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้รับมอบ

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 รายการ จ านวน 

19 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างจากส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดล าปาง จ านวน 3 รายการ จ านวน 19 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 

(ประธาน, นายณัฐกิตติ์ฯ)  

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเชิญผู้บริหาร

ครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี        

นครล าปาง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้

มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผล  

ในการเสนอรา่งเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเพื่อพิจารณาต่อไป 

     ขอแสดงความนับถอื 

                                                      (ลงชื่อ)         กติติ  จิวะสันติการ           ผู้เสนอ 

                (นายกติติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

               นายกเทศมนตรนีครล าปาง 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
                 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

           บดันี ้ถงึเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครล าปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครล าปางอีกครัง้หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนีผู้้บรหิารท้องถิ่นเทศบาลนครล าปาง

จึงขอชีแ้จงให้ทา่นประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังตอ่ไปนี ้ 
1. สถานะการคลัง 

  
1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดงันี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,187,520,527.21 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 1,499,911,693.61 บาท    
1.1.3 เงนิทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 341,464,185.33 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 26 โครงการ      

        รวม 21,940,625.07 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพนั จ านวน 61 โครงการ  

        รวม 47,112,151.43 บาท   
1.2 เงินกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท 

  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

2.1 รายรับจริง จ านวน 691,853,206.28 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จ านวน 57,753,024.10 บาท    
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต จ านวน 14,887,390.63 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 14,863,497.94 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 2,280,946.70 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 64,805.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 274,843,141.91 บาท    
หมวดเงนิอดุหนนุ  จ านวน 327,160,400.00 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จ านวน 52,793,536.58 บาท   
2.3 รายจา่ยจรงิ จ านวน 597,071,144.98 บาท ประกอบดว้ย    

งบกลาง จ านวน 137,079,000.31 บาท    
งบบุคลากร จ านวน     241,232,228.79 บาท 
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งบด าเนนิงาน จ านวน 183,654,039.18 บาท    
งบลงทนุ จ านวน 7,931,968.39 บาท    
งบเงินอดุหนุน จ านวน 26,668,536.74 บาท    
งบรายจ่ายอืน่ จ านวน 505,371.57 บาท 

  2.4 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 50,086,255.20 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน 19,531,454.29 บาท   
2.6 รายจา่ยที่จา่ยจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู ้จ านวน 0.00 บาท  

3. งบเฉพาะการ 
 

  
ประเภทกจิการสถานธนานบุาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 

   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

รายรับจริง จ านวน 37,291,975.53 บาท     
รายจ่ายจรงิ จ านวน 20,918,789.30 บาท     
กูเ้งินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน              0.00 บาท     
ยืมเงินสะสม จ านวน              0.00 บาท     
ก าไรสะสม จ านวน 16,328,003.79 บาท     
เงินสะสม จ านวน              0.00 บาท     
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน              0.00 บาท     
เงินฝากธนาคาร จ านวน 34,543,115.19 บาท     
ทรัพย์รับจ าน า 

  

จ านวน  158,756,000.00 บาท 

  
ประเภทกจิการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนสง่ผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

รายรับจริง จ านวน 2,386,929.84 บาท     
รายจ่ายจรงิ จ านวน 2,245,550.29 บาท     
กูเ้งินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท     
ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท     
ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท     
เงินสะสม จ านวน 8,619,309.03 บาท     
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,323,820.17 บาท     
เงินฝากธนาคาร จ านวน 7,900,506.20 บาท     
ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมอืงล าปาง  จังหวัดล าปาง 

1. รายรับ      

รายรับ  
รายรับจริง 

ป ี 2565 

ประมาณการ 

ป ี2566 

ประมาณการ 

ป ี2567 

รายได้จัดเก็บเอง     

 หมวดภาษีอากร  57,753,024.10 62,652,000.00 67,752,000.00 

 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และ

ใบอนุญาต 

14,887,390.63 19,751,000.00 18,679,200.00 

 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 14,863,497.94 11,500,000.00 10,351,500.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ

กจิการพาณิชย์ 

0.00 6,600,000.00 6,600,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  2,280,946.70 3,787,000.00 3,178,000.00 

 หมวดรายได้จากทุน  64,805.00 60,000.00 60,000.00 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง  89,849,664.37 104,350,000.00 106,620,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หมวดภาษีจัดสรร  274,843,141.91 277,050,000.00 277,130,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

274,843,141.91 277,050,000.00 277,130,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

 หมวดเงนิอดุหนนุ  327,160,400.00 334,600,000.00 344,249,300.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

327,160,400.00 334,600,000.00 344,249,300.00 

รวม  691,853,206.28 716,000,000.00 728,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

2. รายจา่ย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจรงิ 

ปี 2565 

ประมาณการ 

ปี 2566 

ประมาณการ 

ปี 2567 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 137,079,000.31 145,297,360.00 139,514,700.00 

  งบบุคลากร 241,232,228.79 271,727,740.00 275,615,960.00 

  งบด าเนนิงาน 183,654,039.18 250,867,500.00 257,737,120.00 

  งบลงทนุ 7,931,968.39 24,347,500.00 30,615,420.00 

  งบเงินอดุหนุน 26,668,536.74 23,759,900.00 24,516,800.00 

  งบรายจ่ายอืน่ 505,371.57 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 597,071,144.98 716,000,000.00 728,000,000.00 

     
ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

              

รายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง   

รายรับ 
รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมวดรายได้         

  ดอกเบีย้รับจ าน า 17,551,435.50 17,613,256.75 23,000,000.00 25,000,000.00 

  ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพยห์ลุดจ าน า 2,795,065.00 3,260,527.00 3,000,000.00 4,000,000.00 

  ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 61,496.36 52,659.02 70,000.00 400,000.00 

หมวดรายได้อื่น         

  เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น รอ้ยละ 30 5,622,052.14 4,909,659.83 6,600,000.00 6,600,000.00 

  ทุนด าเนนิการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 9,370,086.91 8,182,766.38 11,000,000.00 11,000,000.00 

  บ าเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20 3,748,034.76 3,273,106.55 4,400,000.00 4,400,000.00 

รวมรายรับ 39,148,170.67 37,291,975.53 48,070,000.00 51,400,000.00 
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รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง   

รายจ่าย 
รายจ่ายจรงิ รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

งบกลาง  520,288.00 470,325.00 2,409,000.00 1,374,000.00 

งบบุคลากร  2,620,411.50 2,523,640.65 3,139,000.00 3,339,000.00 

งบด าเนนิงาน  756,097.37 1,409,290.89 4,669,200.00 4,877,000.00 

งบลงทนุ  0.00 22,600.00 61,800.00 94,000.00 

งบรายจ่ายอืน่  18,885,841.04 16,492,932.76 22,116,000.00 22,116,000.00 

รวมรายจ่าย 22,782,637.91 20,918,789.30 32,395,000.00 31,800,000.00 

 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

            

รายรับงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง  

รายรับ 
รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมวดรายได้         

  คา่บริการสถานีขนสง่     649,594.00     598,330.00      845,000.00      900,000.00  

  คา่บริการห้องสุขา                -                   -           5,000.00         5,000.00  

  คา่บริการสถานที่จ าหน่ายสินคา้     342,000.00                 -           5,000.00         5,000.00  

  คา่เชา่ทรัพย์สินอืน่ ๆ      118,155.00      134,051.00      120,000.00      130,000.00  

  ดอกเบีย้       20,433.03        21,673.06        30,000.00        30,000.00  

  รายได้เบด็เตล็ด     300,829.82      132,875.78      100,000.00      130,000.00  

  
เงินสนับสนนุจากงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป 
  1,200,000.00    1,500,000.00    2,000,000.00    2,000,000.00  

รวมรายรับ  2,631,011.85   2,386,929.84   3,105,000.00   3,200,000.00  
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รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครล าปาง  

รายจ่าย 
 รายจ่ายจรงิ   รายจ่ายจรงิ   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2564   ปี 2565   ปี 2566   ปี 2567  

งบกลาง     107,200.00        64,673.00        78,000.00        79,000.00  

งบบุคลากร     520,000.00      564,815.66      762,000.00      760,000.00  

งบด าเนนิงาน   1,646,685.75    1,616,061.63    2,213,000.00    2,342,200.00  

งบลงทนุ     181,890.00                 -          12,000.00        18,800.00  

งบรายจ่ายอืน่       84,183.88                 -          40,000.00                 -    

รวมรายจ่าย  2,539,959.63   2,245,550.29   3,105,000.00   3,200,000.00  

 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  763,000,000  บาท 

ประกอบด้วย 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป แยกเป็น  

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 100,377,830 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,105,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 214,237,150 

  แผนงานสาธารณสุข 22,111,300 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 6,760,300 

  แผนงานเคหะและชุมชน 91,941,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,608,900 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 26,412,400 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 77,421,020 

  แผนงานการพาณิชย ์ 7,509,200 
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ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 139,514,700 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 728,000,000 

       
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเปน็ 

  ยอดรวม 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 31,800,000 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3,200,000 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการท้ังสิ้น 35,000,000 

 

เหตุผล 

เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
        

                    โดยที่เปน็การสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอ านาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ 

ขึน้ไว้ โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลนครล าปาง และโดยเหน็ชอบของผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง 

      ขอ้ 1 เทศบัญญัติ นีเ้รียกว่า เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

      ขอ้ 2 เทศบญัญัต ินีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

      ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 763,000,000 บาท 

      ขอ้ 4 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน  

              เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 728,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้ังนี้ 

        
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 100,377,830 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,105,400 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 214,237,150 

  แผนงานสาธารณสุข 22,111,300 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 6,760,300 

  แผนงานเคหะและชุมชน 91,941,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,608,900 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 26,412,400 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 77,421,020 

  แผนงานการพาณิชย ์ 7,509,200 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 139,514,700 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 728,000,000 

        
        
 ข้อ 5 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 35,000,000 บาท ดังนี ้ 
 

        ขอ้ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง  

งบ ยอดรวม 

งบกลาง                                 1,374,000  

งบบุคลากร                                 3,339,000  

งบด าเนนิงาน                                 4,877,000  

งบลงทนุ                                     94,000  

งบรายจ่ายอืน่                                22,116,000  

รวมรายจ่าย                               31,800,000  
 

        ขอ้ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครล าปาง 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง                                     79,000  

งบบุคลากร                                    760,000  

งบด าเนนิงาน                                 2,342,200  

งบลงทนุ                                     18,800  

รวมรายจ่าย                                3,200,000  
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ข้อ 6 ใหน้ายกเทศมนตรนีครล าปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้เป็นไปตาม 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
         

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรนีครล าปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญตัินี้     
  

ประกาศ ณ วนัที่ ......................................................................    
(ลงนาม) 
  

             ต าแหนง่ นายกเทศมนตรนีครล าปาง 

     เห็นชอบ  

(ลงนาม)  
  

         ต าแหน่ง ผู้วา่ราชการจังหวัดล าปาง  
 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาติชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเมื่อสักครู่ทางผู้บริหารได้แถลงชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณไปเรียบร้อย

แล้ว ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น สภาจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 

เป็นไปตามข้อ 45 วรรคท้ายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

ไม่ได้...” เมื่อทางผู้บริหารได้แถลง หรือชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อสภาแล้ว ในวาระที่ 1 จะเป็น

ขั้นรับหลักการ โดยสภาจะต้องมีมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 นีไ้ว้พิจารณาหรอืไม่ โดยก่อนที่จะมีมติรับหลักการนั้น จะต้องมีการเปิดโอกาส

ให้สมาชิกสภาได้อภิปรายร่างเทศบัญญัตินั้นพอสมควร ซึ่งเป็นไปตามข้อ 47 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า 

“ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์

จะอภปิราย หา้มไม่ให้ลงมตกิ่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภปิรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” หรอืกรณีที่

สภาเห็นสมควร อาจจะตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาก่อนที่จะลงมติรับหลักการก็ได้ ซึ่งก็จะเป็นไปตาม

ข้อ 47 วรรคสอง แตท่ั้งนีท้ั้งนั้น เมื่อได้มกีารอภิปรายไปพอสมควรแล้ว ทางสมาชิกสภาจะต้องลงมติว่า

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นไว้พิจารณาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเมื่อมีการลงมติรับหลักการแล้ว 
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ขั้นต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอน าเรียนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการเป็น

ล าดับต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย

หรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

การประชุมในวันนี้ก็เป็นวาระที่ส าคัญนะคะ มีญัตติที่ส าคัญที่สุดในแต่ละปีก็คือเรื่องการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายปีถัดไป สมาชิกทุกคนก็ใหค้วามส าคัญกับวาระนี้ เพราะว่าเป็นการอนุมัติเงนิจ านวน

เจ็ดร้อยกว่าล้านเพื่อจะไปใช้จ่ายในการพัฒนาล าปางบ้านเมืองของเรา ตั้งแตผู่บ้ริหารชุดนีเ้ข้ามาบริหาร

ปีนี้ก็เป็นงบประมาณปีที่ 3 แล้วที่จะเอามาใช้ ในปีแรกเราก็จะเห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่อง

การปรับปรุงการท างานภายใน งบประมาณต่าง ๆ ก็น าไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

พัฒนาการท างานต่าง ๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น แล้วผู้บริหารก็เริ่มท าการปรับปรุงบ้านเมืองในล าดับ

ถัดไป ก็เป็นการท างานตามขั้นตอนและตามนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ว่า  จะพัฒนา

บ้านเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะท าเมืองล าปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน 

จากการติดตามโครงการต่าง ๆ นโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้แถลงไว้ก็ได้ให้ค ามั่นสัญญากับประชาชน

แล้วก็ท าตามมาโดยล าดับนะคะ ตั้งแต่การหาเสียง การแถลงนโยบายก็เป็นไปตามที่ได้แถลงไว้ สมาชิก

ก็มีการติดตามนโยบายการท างานต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอด ปัจจุบันนีเ้ราก็จะเห็นว่า

ในพืน้ที่เทศบาลนครล าปางของเรามีความสว่างไสวมากขึ้น แม้กระทั่งหน้าเทศบาลนครล าปางของเราเอง

ก็มืดนะคะ แสงสวา่งไม่เพียงพอและก็หลาย ๆ จุดตามแยกต่าง ๆ ก็มแีสงสวา่งไม่เพียงพอนะคะ อันนีก้็ดี

ขึ้นมาตามล าดับ ปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนของประชาชน เป็นที่

ออกก าลังกาย ผู้บริหารก็ให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ ชีวิตสาธารณะของประชาชน โดยพัฒนาพืน้ที่

สีเขียว เราจะเห็นว่าสวนเดิมที่ช ารุดทรุดโทรมนั้น ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามนะคะ แล้วก็มี

ความสะอาด ความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งสวนประตูเวียง สวนสาธารณะเขลางค์ สวนจีน 

และเรายังมสีวนใหม ่ๆ เพิ่มขึน้นะคะ ตอนนี้ก็มีสวนภริมย์ธารที่ก าลังปรับปรุงอยู่ใกล้เสร็จแล้ว ประชาชน

จะได้ไปใช้บริการต่อไปนะคะ ปัจจุบันนีเ้วลาสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้ไปลงพืน้ที่ ได้เจอกับประชาชน เราก็

จะได้รับค าขอบคุณ ค าชื่นชมมายังเจ้าหนา้ที่ พนักงานทุกท่านนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารนะคะ ที่

เอาใจใส่ ท างานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาเทศบาลนครล าปางของเรา ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 

2567 นี้นะคะ เราจะเห็นว่าฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับงบประมาณในด้านการศึกษา จะเห็นว่ามี

งบประมาณสูงถึง 214,237,150 บาท เป็นงบที่มากที่สุด ก็ได้ทราบจากผู้บริหารว่า หลังจากที่เราพัฒนา

เมืองไปแล้ว และพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ปีหน้านี้ผู้บริหารก็จะเพิ่มน้ าหนักในแผนงานการศึกษา

เพื่อพัฒนาคน จะปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็กอีก 2 แห่ง ปฏิรูป
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โรงเรียนทั้งในด้านกายภาพ ทั้งอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน มีการสร้างห้องแลป ห้องฝึกงาน

ให้กับนักเรียนในระดับมัธยม อันนี้ก็เป็นการสอบถามมาจากทางฝ่ายบริหารว่า เพราะเหตุใดจึงให้

น้ าหนักในด้านการศึกษาสูงกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เพราะว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการปฏิรูป

การศึกษา พัฒนาเด็กของเรานะคะ ก็จะสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 250 ที่เกี่ยวกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนีต้ามที่กฎหมายบัญญัติ เรา

ก็จะเห็นว่า รัฐธรรมนูญได้แยกการจัดการศึกษาออกมาจากข้อบริการสาธารณะ เพราะว่าต้องการเน้น

เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญ ปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะล าปางของเราเป็นเมืองผู้สูงอายุ ก็จะมีปริมาณ

จ านวนผูสู้งอายุมากขึน้เรื่อย ๆ แล้วแนวโน้มเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลง เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาใหม่หรือเด็ก

ที่ก าลังเจริญเติบโต จะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญมาก ๆ ของบ้านเมืองของประเทศของเราเพราะว่าจ านวน

เด็กก็น้อยลง เพราะฉะนั้นการให้การศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาเด็กของเราให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2567 ฉบับนี ้ก็เห็นด้วยกับฝา่ยบริหารที่จะใช้งบประมาณไปในด้านการศกึษา เป็นเรื่องที่ส าคัญ

ที่สุด ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ ์ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 

เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อันดับแรกก็จะขอขอบคุณเจา้หน้าที่

ที่ท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 นี้ได้อย่างค่อนข้างละเอียดครับ ผมดูแต่ละเรื่องแล้ว

เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ทางฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับ ผมเองเป็น

สมาชิกสภา ค่อนข้างที่จะลงพื้นที่บ่อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะทราบปัญหากับทางชุมชน ผมเห็นด้วย

กับของกองสวัสดิการสังคมของเราที่ท าโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในร่างเทศบัญญัตินี้ จากการที่ผมไปลง

พื้นที่ และมาดูกับโครงการที่จะท านะครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ที่กองสวัสดิการ

สังคมได้ท า ผมเห็นแล้วโครงการเป็นประโยชน์ที่ทางชุมชนต้องการมากนะครับ เพียงแต่ว่าทาง

คณะกรรมการชุมชนอาจจะขาดการสนับสนุน ขาดองค์ความรู้ที่ทางเทศบาลยังไม่ได้ให้ความรู้ทางนี้

มากนัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังเป็นชุดใหม่ เมื่อก่อนนี้ทางเทศบาลของเรามี 43 ชุมชน ณ 

วันนี้ขยายเป็น 85 ชุมชน เพราะฉะนั้นกรรมการทุกท่านอาจจะใหม่และผมมาอ่านโครงการตรงนี้

เห็นแล้วเป็นโครงการที่ด ีที่จะใหท้างชุมชนมีความเข้มแข็ง และโครงการประกวดชุมชนนี้เป็นสิ่งที่เหมาะมาก 

เพราะว่าที่ผ่านมาชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็ง และคล้าย ๆ ว่าไม่มีการแข่งขันกัน ถ้ามีโครงการที่มีการ

แข่งขันกันอาจจะบริหารจัดการชุมชนได้ดี จากการสังเกตบางสิ่งบางอย่างมีปฏิกูลหรือว่าวัชพืชนิด ๆ 

หน่อย ๆ ที่ทางชุมชนจะแจ้งทางเทศบาลไปด าเนินการ แต่ถ้าโครงการนี้เป็นผลส าเร็จ  เทศบาลเราจะ



22 
 

 

แบ่งเบาภาระไปอย่างมาก อีกโครงการหนึ่งที่จะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง เชน่ โครงการสวัสดิการชุมชน เรื่อง

สวัสดิการชุมชนผมก็เห็นด้วย เพราะว่าเป็นโครงการที่ในเมื่อสุขภาพดีแล้ว มีสวัสดิการดีแล้วก็ยังมี

ความคิดความอ่านที่อยากจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ผมจะยกตัวอย่าง บางชุมชนจะมีคลินิกชุมชน จาก

การที่เขามีความเข้มแข็งตรงนี้ เขาสามารถสร้างคลินิกชุมชนได้ คลินิกชุมชนนี้มีหน้าที่ประสานกับ

ชาวบ้านที่บางสิ่งบางอย่างทางเทศบาลเราไปช่วยเหลือไม่ได้ อย่างเช่น ต้นไม้อยู่ในบ้าน น้ าประปารั่วอยู่

ในบ้าน ไฟฟ้าช ารุดอยู่ในบ้าน ทางเทศบาลไม่สามารถไปบริการได้  ท่านมีคลินิกชุมชนตรงนี้แล้ว 

สามารถประสานกันได้และชาวบ้านจะได้ประโยชน์ อย่างกรณีไฟฟ้าช ารุดจุดสองจุด ถ้าเราเรียกช่างมา

อาจจะเปลืองเงินมากกว่าทางคลินิกชุมชนเข้าไปช่วยเหลือ ในรูปแบบคลินิกชุมชนนี้ ทางชุมชนเขาท าแล้ว 

แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่อนาคตต่อไป ผมว่าทางฝ่ายบริหารเข้าไปสนับสนุนก็จะมีความเข้มแข็ง 

คลินิกชุมชนนี้ก็สามารถประสานกับทางพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้เลย ไม่ต้องผ่านเทศบาล และเรื่องราคา

ก็ตกลงกันได้ ผมว่าอย่างน้อยก็ถูกแน่นอน เพราะอุปกรณ์บางอย่างทางเทศบาลเราก็สนันสนุนอยู่แล้ว 

อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องตัดหญ้า ประกอบกับผมเองเป็นประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ถ้าเรามีความคิดความอ่าน ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินขยายและเติบโตขึ้นไป ขยายทั่วเทศบาล

ของเรา เงนิกองทุนนีร้ะเบียบคือ เขามีทุนมาใหแ้ปดพันบาท เงนิแปดพันบาทของเรานี้สามารถขยายยอดได้  

แล้วเงินผลก าไรตรงนั้นสามารถเอามาบริหารจัดการในชุมชนได้ เพียงแต่ผ่านคณะกรรมการที่เป็น

คณะกรรมการเท่านั้น ตรงนี้ผมมองว่า ถ้าทางเทศบาลสนับสนุนให้มากกว่านี้ ตอนนี้เทศบาลของเรา

ขยายมาเป็น 85 ชุมชน มีกองทุนแม่ของแผ่นดินแค่ 14 ชุมชน เป็นต้นกล้า 1 ชุมชน ถ้าเป็นไปได้ทาง

ฝ่ายบริหารเทศบาลของเราไปสนับสนุนให้กองทุนนั้นเกิดขึ้นมา ก็จะเข้าข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ผมดูแล้วในเขตเทศบาลของเราจะมีอยู่ 2 โซนนะครับ 

จะเป็นโซนเวียงเหนือกับทางสนามบินที่มีบ้านค่อนข้างจะไม่คอ่ยได้มาตรฐานจากที่พายุมาเมื่อครั้งที่แล้ว 

ผมเห็น 2 โซนนี้แหละครับที่ประสบปัญหาบ่อยที่สุด ทางเทศบาลก็ต้องรีบไปบริการให้ความช่วยเหลือ 

ถ้าเรามีโครงการตรงนี้ เราสามารถไปส ารวจก่อน แล้วไปช่วยเหลือหรือไปแก้ไขก่อนเหตุจะเกิด ทาง

เทศบาลก็จะได้ไม่เหนื่อย ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณแ์ล้วก็ไป มันก็เหนื่อย ถ้าเรามีการป้องกันแบบโครงการ

ที่เสนอมาตรงนี้ ผมเห็นด้วยนะครับ เตรียมก่อนที่มันจะเกิด งานเราก็จะไม่เหนื่อยมาก และอีกโครงการ

หนึ่งที่ทางกองสวัสดิการท า โครงการสวัสดิการชุมชน อย่างเช่น กองทุนวันละบาทอย่างที่เคยท ากัน

มาแล้วของแต่ละชุมชน แต่ ณ วันนี ้ชุมชนขยายไปเปิดกว้างเป็น 85 ชุมชน เราจะท ายังไง 85 ชุมชนให้มา

เป็นก้อนเดียวกันในนามของเทศบาลนครล าปาง จากการที่ผมไปศึกษาดูงานที่อื่น จาก อบต. จาก

เทศบาลต าบลอื่นเขาท าในนามรวมของเทศบาล แต่ ณ วันนี้ทางเทศบาลของเรามีบางชุมชนท าในนาม

ของชุมชนของแต่ละชุมชน ถ้าเราสามารถรวมกัน 85 ชุมชนได้ จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะช่วยสวัสดิการ

ชุมชนของเราได้ ปัจจุบันที่ผมเห็นมีอยู่ 3 – 4  ชุมชนที่ท า สวัสดิการเขาดีมากครับ แค่ออมวันละบาท 

ถ้ามีสมาชิก 800 คน เขาก็จะมีรายได้ 800 บาทต่อวัน ผมยกตัวอย่าง ที่ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เขา

ท ากองทุนวันละบาท ตอนนี้เขามีสมาชิก 612 คน เท่ากับเขามีรายได้ 612 บาทต่อวัน เดือนละหนึ่งหมื่น

กว่าบาท และสวัสดิการของสมาชิก เสียชีวติ ใครก็ไม่อยากใหเ้กิดแต่มันก็ต้องเกิด เราก็ตอบแทนกันหนึ่ง
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หมื่นบาท สมทบ 10 ปี ก็แค่สามพันกว่าบาท แต่ได้ค่าสวัสดิการหนึ่งหมื่นบาท เจ็บไข้ได้ป่วยไป

โรงพยาบาลใช้บัตรของรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่กองทุนนี้ช่วยสนับสนุนหนึ่งพันบาท เพื่อเป็นค่าเดินทาง

และค่าอาหาร ถ้านอนโรงพยาบาล สมาชิกเกิดทายาท เกิดบุตรก็จะมอบให้อีกสองพันห้าร้อยบาท 

สวัสดิการเยอะแยะมากเลยครับ ถ้าเป็นไปได้ทางเทศบาลที่ท าโครงการนีม้า ถ้าสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม

ขึ้นมาแบบนี้ ในนามของเทศบาล และโครงการสวัสดิการตรงนี้นะครับ จะมีส่วนที่สมทบก็คือเทศบาล

ของเรา แต่ ณ วันนี้ผมก็ยังไม่เห็นตั้งงบตรงนี้ไปสนับสนุน ชุมชนเก็บ 1 บาท เทศบาลเก็บ 1 บาท ทาง

จังหวัด 1 บาท เท่ากับได้เก็บวันละ 3 บาท ได้รายได้เพิ่มเป็นอีก 2 เท่าตัวนะครับ เป็นโครงการที่ดีมาก 

จากการที่ท าโครงการมาแล้ว ถ้าทางเทศบาลได้ด าเนินการ ผมอาสาจะช่วยขับเคลื่อน เพราะเรามีองค์

ความรู้ตรงนี้และท าประสบผลส าเร็จมาแล้ว อีกโครงการหนึ่งครับ ชุมชนต้นแบบ เห็นด้วยเป็นที่สุด 

เพราะว่ามนุษย์เราถ้าเห็นสิ่งไหนดีเขาจะเลียนแบบและจะตามด้วย ชุมชนต้นแบบก็เข้าในรูปแบบชุมชน

เข้มแข็ง ถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะมีอะไรดี ๆ ตามมาตลอด มีการประกวดชุมชนนะครับ มีชุมชนต้นแบบ

ที่จะให้หลาย ๆ ชุมชนไปดูแบบ เทศบาลเรามี 85 ชุมชน ผมว่าถ้ามีโครงการนี้แต่ละชุมชนน่าจะมีการ

แข่งขันและจะเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการได้ดี บางสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เขาอาจจะท าเองได้ 

สมัยก่อนอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เทศบาล ถ้าเราท าโครงการตรงนี้ส าเร็จ ผมว่าเขาสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ เป็นโครงการที่ด ีทั้งนีท้ั้งนั้นผมก็เห็นด้วยกับเทศบัญญัติรายจ่ายฉบับนีท้ี่ทางฝ่ายบริหารท ามา 

ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท ารายละเอียดได้ดีมาก อ่านแล้วเข้าใจไม่ต้องถามเจ้าของโครงการ คุณท าอะไร 

ยังไง เขียนรายละเอียดโครงการมา ผมเห็นด้วยกับเทศบัญญัติ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภปิรายอีกหรอืไม่ครับ เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที ่ เ ค า รพ  

กระผม  นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ได้พิจารณาวาระที่ส าคัญ ญัตติที่

ส าคัญมาก ในแต่ละปีจะมีหนึ่งครั้งเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ในที่นี้ผมก็จะขอพูดเฉพาะ

เกี่ยวกับงบประมาณเท่านั้นนะครับ ทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2567 นี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณที่ท าเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลของ

เรา ตามที่ท่านฝ่ายบริหารได้เสนอเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งหมดก็เจ็ดร้อยหกสิบสาม

ล้าน ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้าน และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ

การสามสิบห้าล้าน ก็ถือว่าครบสมบูรณ์ทุกอย่าง พร้อมกับรายรับก็สมบูรณ์สมดุลกันดีนะครับ ตาม

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารจะต้องเสนอเทศบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายให้สภา

ได้พิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อที่จะน างบประมาณรายจ่ายนีไ้ปทันต่องบประมาณปีหน้า ก็คือ

ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ก็มีหลายโครงการในงบประมาณที่ผ่านมาที่ผู้บริหารได้ค้างการ

จัดท าโครงการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน ก็ยังไม่ได้

ด าเนินการนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็ได้เสนอไปจ านวน 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการปรับปรุงสนาม
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ฟุตบอล และลู่วิ่งงบประมาณจ านวนห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาท และยังมีโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้า ระบบน้ าประปา จ านวนสามสิบล้าน แล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในสวนสาธารณะ

เวียงละกอนสี่สิบล้าน รวมทั้งหมดสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาท อันนี้ยังไม่ได้ด าเนินการนะครับ ก็

อยากจะเรียนถามท่านประธานถึงท่านบริหาร ท่านจะด าเนินการเมื่อไหร่นะครับ นอกนั้นก็ยังมีหลาย

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เชน่ ผมเห็นการก่อสร้างอะไรในสวนสาธารณะหา้แยกซึ่งถือว่าด าเนินการ

ไปนะครับ ก็ยังเหลืออีกโครงการก็คือ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง อันนี้ก็

ยังไม่ได้ด าเนินการนะครับ และอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าของชุมชนศรีชุม-ป่า

ไผ่ ซอย 1 งบก็ไม่มากเท่าไหร่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทแค่นั้น ก็ควรจะด าเนินการเพราะว่าเป็น

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชน การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก สวนสาธารณะก็

เช่นเดียวกัน สวนสาธารณะเวียงละกอน มีความจ าเป็นมีคนใช้บริการมากมายนะครับ ประชาชนก็มี

หลายสถานะ หลายท้องถิ่นมาใช้บริการตรงนั้น เห็นท่านผู้บริหารก็มีความตัง้ใจที่จะปรับปรุงในด้านนี้อยู่

แล้ว โดยเฉพาะสนาม สวนต่าง ๆ ในตัวเมือง เช่น สนามของริมเขื่อนยางนี้เป็นต้นนะครับ ก็ถือว่าเปิด

โอกาสให้ประชาชนใช้บริการได้ดี อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องอ านวยความสะดวก 

ให้บริการแก่ประชาชนนะครับ ในฐานะที่ประชาชนเลือกเรามาแล้ว เราก็จะต้องด าเนินการเช่นกัน ถือว่า

เป็นหนา้ที่ของเราที่จะบริการด้านสาธารณะต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับใช้อย่างทั่วถึงนะครับ ท่านประธาน

ครับ หลายโครงการที่ผมอยากจะเรียนถามในหนังสือที่ผมได้ศึกษาร่างโครงการต่าง ๆ ในหนังสือเล่มสี

เหลืองนี้ เช่น แผนงานสาธารณสุข มีโครงการหนึ่งเกี่ยวกับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์ปี 2567 ผมได้อา่นดูในเนื้อหาสาระของโครงการปรากฏว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะว่าอย่าง

น้อยเราก็จะต้องมีคนดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเรา แต่มาติดใจตรงที่ว่าท าไมชุมชนในเขตเทศบาลของ

เรามีตั้ง 85 ชุมชน แต่ในที่นี้ท่านระบุไว้ 43 ชุมชน ท าไมไม่ท าให้ครบ ถ้าท าครบก็จะเป็นประโยชน์ ทุก

ท้องที่ ทุกชุมชนนะครับ ก็ขอฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ในหน้า 4-28 เล่มสีเหลืองนะ

ครับ ถ้างบประมาณเพียงพอก็คงจะเพิ่มเติมกว่านีน้ะครับ แล้วมาดูแผนด้านแผนงานของด้านการศึกษา 

ในหน้า 8-31 นะครับ โครงการเกี่ยวกับโครงการจัดประเพณีลอยกระทงซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมดสาม

ล้านบาทนะครับ คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ยังต่อเนื่องนะครับ เป็นโครงการที่ดมีากเช่นกัน ประชาชน

ก็จะได้มีส่วนร่วมมากทุกปี จะสังเกตดูในเทศกาลของวันล่องสะเปาลอยกระทง จะมีคนไปดูแออัดกัน

มากนะครับ โดยเฉพาะในวันแห่กระทงใหญ่กระทงลอยน้ า เราจะท าอย่างไรไม่ให้แออัด ก็อาจจะใช้

วิธีการเสริมโครงการ เสริมกิจกรรมไป ซึ่งในสมัยท่านอาจารย์นิมิตร จวิะสันตกิาร เป็นนายกเทศมนตรี

สมัยก่อนนะครับ ท่านเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของทางท้องถิ่นเรา โดยเฉพาะในล าปางของเรา 

ท่านจัดกิจกรรมครบทุกอย่างในวันลอยกระทง เช่น การจัดซุ้มประตูป่านะครับท่านประธาน แต่ระยะ

หลังมานี้ไม่ค่อยเห็น ไม่ค่อยมีกิจกรรมเหล่านี้ ซุ้มประตูป่าแต่ละชุมชนที่เราให้งบประมาณเขาไป เขาก็

ไปด าเนินการจัดซุ้มประตูป่าตกแต่งในบ้านของเขา ในชุมชนของเขา เขาก็อาจจะพาชาวบ้านมาช่วยกัน

ท า และจัดกิจกรรมร่วมกันอาจจะมีการกินเลี้ยงกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เกิดความสามัคคีกัน แตป่ัจจุบันนี้

ไม่ค่อยจะเห็น ผมอยากจะฝากท่านบริหารผู้อีกอย่าง ก็คือ อยากจะน ากิจกรรมเหล่านี้กลับคืนมาเถอะ
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ครับ เพราะว่าตอนนั้นเราก็ท าหน้าที่อยู่ เราก็เห็นแล้ว พบว่าเป็นกิจกรรมที่ดี อีกกิจกรรมหนึ่งที่ควรจะ

ส่งเสริมในงานเทศกาลลอยกระทง ก็คือการเย็บปักถักร้อย การเย็บกระทง การฝีมือ สมัยก่อน

เช่นเดียวกันมีการพานักเรียน ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา พากันมาเอาใบตองเอาอะไรมา

เย็บกระทง แต่ก่อนที่เขาจะมาประกวด การประกวดนี้ดีอย่างหนึ่ง ดีอย่างไร ก็คือจะได้มแีรงกระตุ้น 

กระตุ้นใหแ้ต่ละสถาบันการศกึษาได้แข่งขันกัน และยังได้สนับสนุนส่งเสริมการเย็บปัก การพับใบตอง ผม

อยากจะให้เอาส่วนนั้นกลับมา ซึ่งของชุมชนก็เหมือนกันเราก็แข่งในชุมชนของเรา แต่ละชุมชนก็ไปหัด

ท า ผู้รู้อยู่ในชุมชนมากมาย ในด้านเย็บใบตอง ในด้านท ากระทงต่าง ๆ เขาอาจจะมาช่วยเรา มาช่วยใน

กิจกรรมในนั้นนะครับ การศึกษาก็เหมือนกัน แบ่งไปเลยครับระดับประถมศึกษา มัธยม ระดับอุดม 

แยกกันไปเลย แล้วมาแข่งขันกัน เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ รางวัลแข่งขันเป็นรางวัลอันประเสริฐนะ

ครับ ขอฝากเรื่องนี้ใว้ด้วยนะครับว่า เราควรจะส่งเสริมกันต่อไป เพื่อให้ในชุมชนต่าง ๆ ได้แสดงความ

คิดเห็น ความริเริ่มในการท าอะไรต่าง ๆ ให้สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เฉพาะกระทง อาจจะเป็นบายศรีที่เราท า

กัน ใช้กันเป็นประจ า กระทง 6 มุมอะไรพวกนี้บ้าง ของใช้ในท้องถิ่นทั้งนั้น ถ้าเราเอาพวกนี้มาท า มา

ส่งเสริมจะดีมากนะครับ อีกโครงการหนึ่งผมอยากจะเสริม ก็คือโครงการเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา เดีย๋วนีเ้ริม่

จะหายแล้วนะครับ เมื่อก่อนในสมัยท่านนายกนิมิตรฯ เช่นกัน เป็นคนริเริ่มเกี่ยวกับเอาเทียนพรรษาแต่ละ

สถานที่ แตล่ะสถาบัน เอามาตกแต่งที่สถาบันนั้น ๆ แล้วก็มาแขง่ขันกัน ยังไม่พอนะครับเอามาพักไว้ในที่

จัดให้ 1 คืน ท าให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเขาได้มาดู มาชม ผมว่าความคิดของท่านนายกนิมิตรฯ ดี ผมก็

ส่งเสริม สนับสนุน ดีใจกับท่าน ที่ท่านได้ท า ไม่ใช่เอาตามรูปธรรมที่ได้ท ามา เราก็เคยสัมผัสกันอยู่แล้ว 

อยากจะเห็นการตกแต่งเทียนพรรษาเข้ามาแห่ในเขตเทศบาลของเรา อย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านพระพุทธศาสนานะครับ ก็อยากจะฝากตรงนี้ ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเทียน

พรรษา อาจจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ แต่อันนี้มีจุดเด่นที่เราเคยท ามาแล้ว ปรากฏว่าปัจจุบันนี้

มันหายไป อีกโครงการหนึ่งที่ผมอยากจะเสริม ดูในนี้แล้วไม่มี ก็คือ โครงการเกี่ยวกับปี๋ใหม่เมือง 

สงกรานต์นี่แหละ จะสังเกตดูสงกรานต์ก็เหมือนกันคนจะแออัดกันมากในวันที่ 12, 13 เพราะว่าเขาไม่มี

กิจกรรมที่ชุมชนเขา เขาก็พากันมาชม เดี๋ยวนี้เราก็ต้องป้องกันโรคโควิดด้วยนะครับ อันนี้เราก็จะ

มองข้ามไม่ได้ คนเยอะเท่าไหร่ ก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันส าหรับประชาชน ถ้าเราจัดกิจกรรมเสริม 

เช่น อาจจะเอาทรายมาก่อเป็นเจดีย์ทราย มาแข่งขันกัน เอาแต่ละชุมชน แต่ละสถาบันการศึกษามา

แข่งขันกัน จะท าให้เด็กได้รู้ จะท าให้คนได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออกอีกวิธีหนึ่ง ไม้ค้ าสะหรีก็

เหมอืนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกันที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดไป เพราะว่า

สิ่งเหล่านี้ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เราจะละทิ้งไม่ได้ นอกนั้นโครงการอื่น ๆ ผมก็เห็นว่า

ค่อนข้างจะคลุมไปทุกมิติที่ในเขตเทศบาลเรา ผมใคร่เสริมอีกนิดหนึ่ง เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาใน

เทศบาลของเรา มี 6 โรงเรียนด้วยกันนะครับ คือผมได้รับฟังจากท่านผู้ปกครองมาแล้ว ฟังแล้วไม่ค่อย

สบายใจ คือให้ครูบาอาจารย์ไปอบรม (ประธาน : ขอให้พูดกระชับประเด็นนะครับ) ในกิจกรรมโครงการ

ต่าง ๆ มากเกินไปครับ ในที่สุดผู้ปกครองบอกว่า ลูกไปโรงเรียน ไม่ได้เรียนหนังสือ ครูคนอื่นมาสอน

แทนก็สอนไม่เหมือนครูประจ า อันนี้ก็เป็นเหตุที่ผมเอาการสื่อสารจากประชาชนในชุมชนมาเล่าสู่กันฟัง 
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ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรกับการอบรมให้มันมีน้อย ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ มันดีมาก แต่เราจะท าอย่างไรให้

เหมาะเจาะ เหมาะสม อาจจะช่วงการปิดภาคเรียนอย่างนีไ้ด้ไหม และอีกอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับหอ้งสมุดใน

สถาบัน การศึกษาควรจะเป็นหนังสือที่ทันสมัยหน่อย ใหม่หน่อย จะท ายังไงที่จะน าจิตใจคนให้ไปอ่าน 

ยิ่งตอนนี้เราส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารักการอ่านนะครับ อันนี้ก็ขอฝากท่านประธานผ่านถึงท่าน

ผู้บริหารที่ผมได้น าเสนอต่อสภาแหง่นี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนและคนในท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายอีก

หรอืไม่ครับ เชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

 นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จะขอใคร่

แสดงความคิดเห็น แล้วก็ให้ข้อสังเกตในแผนงานงบประมาณในปี 2567 นี้ ซึ่งเนื่องจากว่าเราใช้

งบประมาณไปค่อนข้างจะมาก โดยเฉพาะหลาย ๆ โครงการหลาย ๆ แผนงานนะครับ แต่สิ่งที่เทียบเคียง

กับการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ 2 ปีที่ผา่นมาก็ค่อนข้างเห็นได้ชัด แล้วจะมีข้อสังเกตนะครับ ผม

ขออนุญาตอาจกล่าวถึงในภาพรวม ๆ ของแผนงานสัก 2 แผนนะครับ ซึ่งถ้าจะไปเจาะในเรื่องของแต่ละ

โครงการก็คงจะล าบากเนื่องจากมีโครงการเยอะแยะมากมายนะครับ ในภาพรวม ผมขออนุญาตได้

แสดงความเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของแผนงานการศกึษา ซึ่งเราใชง้บประมาณไปสองร้อยกว่าล้าน แตส่ิ่งนี้

ก็ เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ว่า  ภาพรวมก็คือในการพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพ แล้วก็สร้างสรรค์

ประสบการณ์ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมานั้นเราก็เห็นได้ชัดว่า

เหมือนกับที่ท่านได้อภิปรายไปว่ามีการไปอบรมมากมายนะครับ แต่ตอนนี้ในเรื่องของการอบรมศกึษา

ดูงานค่อนข้างที่จะเห็นผลได้ช้า การใช้เวลาก็มาก การละเลยห้องเรียนก็มีบ้างนะครับ เป็นส่วนหนึ่ง

ที่เป็นผลกระทบให้กับผู้ปกครองอย่างที่ท่าน สท. ได้กล่าวไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของด้านการศึกษา 

จริง ๆ แล้วผมอยากจะให้มีข้อสังเกตเจาะลึกประเด็นย่อยลงไปนี้ ก็คือในเรื่องของโครงการต่าง ๆ เท่าที่

สังเกตและอ่านมา ก็คือในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณ ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องของอาหารกลางวัน 

ในแผนงานงบประมาณที่ท่านท าโครงการออกมาก็จะระบุเลยว่า มีการใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหาร

กลางวันและเครื่องดื่มนะครับ อันนีก้็ต้องให้ขอ้สังเกตไว้วา่มันจะไปซ้ าซ้อนกับอาหารกลางวันในโรงเรียน

หรือไม่ ถ้าหากท่านได้จัดกิจกรรมในโรงเรียน ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่า อาจจะแยกกันได้หรือใช้ได้หรอื

บางที่บางทางก็อาจจะใช้มั่ว ๆ กันไปอย่างนี้ ก็อาจจะท าให้งบประมาณมันซ้ าซ้อนไปได้ อันนี้ก็ฝากไป

ทางประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารให้ก ากับ ให้ชัดเจนในเรื่องของการใช้งบประมาณ ในเรื่องของอาหาร

กลางวัน ไม่อยากจะให้ซับซ้อนนะครับ แล้วอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งมี

มากมาย เนื่องจากว่า ได้เขียนโครงการมายังไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่า จัดกิจกรรม คือจัดอะไร แต่เท่าที่ดู 

แนวโน้มก็คือ ท าตามวัตถุประสงค์โครงการอยู่แล้ว แต่ในส่วนของกิจกรรม เราสามารถจะปรับ แล้วก็

ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ สถานการณ์หรือช่วงเวลานั้นได้ แล้วในเรื่องของกิจกรรม ผมอยากจะให้เน้น

ในเชิงของการปฏิบัตินะครับ ให้ลงสูก่ับนักเรียนให้มากขึ้น เนื่องจากว่าถ้าเราเอาครูออกไปนอกโรงเรียน
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มากมาย หรอืบ่อยครั้งก็จะเกิดผลกระทบ เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรม อย่างเช่น เอานักเรียนอบรมก็ดี 

พออบรมไปแล้ว ก็อาจจะจบไปในทีก่ารอบรม ไม่ได้เอาไปต่อเนื่อง ไปฝกึปฏิบัติ อันนีก้็เป็นส่วนหน่ึง เป็น

ข้อสังเกตเฉย ๆ อยากจะให้เน้นไปที่ในเชิงการปฏิบัติให้มากขึ้น ให้นักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด เด็กจะ

ได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะครับ อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการพัฒนา จากโครงการที่ผ่านมา มี

โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ของคณะครู และบุคลากรทางการ

ศกึษาต่าง ๆ นานาเหล่านี ้ในเรื่องของยกระดับก็ดี ในเรื่องของส่งเสริม พัฒนา แขง่ขันก็ดี ตรงนีก้็เช่นกัน

นะครับ ก็อยากจะให้ได้พัฒนา แทนที่จะเป็นโครงการที่ซ้ ากันหรือต่อเนื่องกัน บางโครงการจะเห็นได้ว่า

ปีที่แล้วก็ท า ปีก่อนนู้นก็ท า แต่ไม่ได้เอามาพัฒนา เอามาต่อเนื่อง ก็อยากจะเน้นไปที่ว่า ถ้าหากได้มีการ

อบรมในเชิงต่อเนื่อง ก็อยากจะให้เป็นการต่อเนื่องที่มีผลกระทบให้น้อยที่สุด แล้วก็ลงไปสู่ในการปฏิบัติ

ให้นักเรียนมากขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็นภาพจากนั้นนะครับ ข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือในการ

จัดกิจกรรม เท่าที่สังเกตดู ถ้าหากว่าบางกิจกรรมแต่ละโรงเรียน 6 โรงเรียน 2 ศูนย์ ถ้าหากว่าเป็นไปได้ 

ถ้าหากสิ่งใดที่จะซ้ าซ้อนกัน อย่างเช่น โรงเรียน 1-6 ก็ท าเหมือนกัน แต่ว่า ถ้าหากเราสามารถ

หลอมรวมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น เห็นว่าการจัดนิทรรศการแต่ละโรงเรียน ก็จะจัดของใครของมันไป 

อันนี้ก็อาจจะเป็นการวัดในเบื้องต้นของโรงเรียน แต่ถ้าหากว่าเราคิดแบบหลอมรวมก็คือ ให้หน่วยงาน

เทศบาลจัดทีเดียว จัดให้ใหญ่เลยครับ เพียงแต่วา่เอา 6 โรงเรียนมาจัดใหอ้ลังการสามารถให้ผูป้กครอง

ประชาชนเข้ามาดูผลงานของเด็กได้ทั่วถึง อันนี้ก็จะสามารถท าได้ระดับหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่า 

โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาล 3 เทศบาล 7 เทศบาล 6 ก็จะท า ๆ ถ้าหากเป็นอย่างนี้ ข้อสังเกตก็คือ เราก็

จะท าบ่อยเกินไป ก็จะเหนื่อยและโรงเรียนก็จะเหนื่อย ถ้าหากเราท าหลอมรวมทีเดียวแล้วจัดให้ใหญ่ขึน้

ในระดับของจังหวัด ก็อาจจะเชิญทางโรงเรียนที่เขาอยากจะจัดร่วมมาก็ได้ หรอืเราจะจัดเฉพาะ 6 โรงเรียน 

2 ศูนย์เราก็ได้นะครับ อาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่อยากให้เกิดการซ้ าซ้อน ซึ่งการซ้ าซ้อนก็คือ

การใช้งบประมาณซ้ าซ้อนอยู่ดี ถ้าหากหลอมรวมกันได้ ก็เป็นข้อสังเกตของฝ่ายแผนการศึกษานะครับ

ว่า สิ่งที่อยากจะเห็นภาพให้พัฒนาขึ้น แล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงให้ประชาชนได้รับรู้ 

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของแผนงานการศึกษาด้วย  ก็น าเรียนฝากท่านประธาน 

ส่งสารไปถึงทางฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายบริหารก็คงจะไปคิด พิจารณากับฝ่ายแผนการศึกษาว่า เราจะจัด

กิจกรรมอย่างไรดี ที่ประชาชนต้องการ และจากที่เราได้ใหข้้อคิดและข้อเสนอแนะไปนะครับ อีกแผนงานหนึ่ง

ที่จะพูดในที่นี้ก็คือ ในเรื่องของด้านศาสนาวัฒนธรรมและก็นันทนาการ สิ่งนี้เท่าที่ผ่านมา ประชาชน

สะท้อนกลับมาว่า เวลาจัดงานกิจกรรมเหล่านี้ประชาชนส่วนหนึ่ง แทบจะไม่รับรู้ แล้วก็ไม่มีส่วนร่วม ไม่ว่า

จะเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หลายท่านก็ได้พูดไปบ้างก็มี เช่น ยกตัวอย่างเรื่องของลอยกระทง ก็จะเป็น

ส่วนหนึ่งว่าชุมชนแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับ  แม้แต่การจัดซื้อจัดจ้างก็ยากอยู่แล้วนะครับ 

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราคิดกิจกรรม เราคิดแผนงานที่สามารถให้ชุมชน ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมให้

มากขึ้น ก็จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการกระตุ้น ความใส่ใจ ความสนใจของชุมชนขึ้นมามากขึ้นนะครับ 

อยากจะให้เน้นไปถึงประชาชนและชุมชนให้อย่างทั่วถึง  ก็จะเกิดผลดีกับการจัดกิจกรรมโครงการให้

ลึกลงไปนะครับ แล้วสิ่งที่ชาวบ้านฝากมาก็คือ ชุมชนเขาก็ต้องการมีส่วนร่วมแต่ว่า ถ้าหากว่าไม่ได้มี
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ส่วนร่วมเลย ชุมชนเขาก็มองว่า เขาไม่มีส่วนร่วมส่วนหนึ่งในพื้นที่ในพื้นถิ่นของตนเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่

ส าคัญตรงนี้ก็คือ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็อยากจะให้เน้นในเรื่องของที่เราจะได้มา 1. ในเรื่องของ

ความสามัคคี 2. ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชน และอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ทั่วถึงใน

เทศบาลนครล าปางของเรา  ก็ฝากข้อคิดผ่านประธานแล้วก็ไปยังผูบ้ริหาร ลงไปถึงเจา้หน้าที่ ที่ก าลังจะ

วางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุม  แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้  

อยากจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสัมผัสในพื้นที่จริง ๆ นะครับ เพื่อจะไปดูว่า สถานที่ที่จะจัดกิจกรรมสามารถ

จะเอื้อต่อการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ไปร่วมงานได้อย่างไร ยกตัวอย่างปีที่แล้วนะครับ เรื่องของ

การจัดไชน่าทาวน์ เท่าที่ไปดูสถานที่ตรงนั้นค่อนข้างที่จะมีข้อจ ากัดก็คือ 1. ไม่มีห้องน้ า 2. เป็นจุดอับที่

ไม่สามารถที่จะขยายคนมาดูได้ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่า อยากจะให้ลงไปดูจริง ๆ และกิจกรรมที่ผ่านมา 

ยกตัวอย่างของไชน่าทาวน์ เราจัดกิจกรรมก็จัดกิจกรรมเฉพาะบนเวทีอย่างเดียว คนที่อยู่หัวกับท้าย

ถนนไม่เห็นอะไรเลยนะครับ อย่างเช่น มีสิงโตมาอย่างนี้เราบางคนก็อยากจะเห็น แต่บังเอิญเขาจัด

เฉพาะในโซนหน้าเวทีก็อยากจะให้ปรับปรุงบูรณาการให้จัดเป็นแนวถนนที่ให้ประชาชนสามารถเข้าได้

ทั่วถึง อันนีก้็เป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ไปเพิ่มกิจกรรมในการพัฒนาให้ทั่วถึงนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนคร มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 

เชญิ นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ  

นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธาน 

ที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะฝากบอกท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารนะครับ ผมเอง

สนับสนุนทุก ๆ โครงการที่เกิดขึน้ในเล่มนี้ทั้งหมดเลย และเห็นความส าคัญมากด้วย โดยเฉพาะฝา่ยหนึ่ง

ที่ผมอยากจะขอชื่นชมมาก ๆ เลย จากการท างานที่ผ่านมาจนมาปีนี้ปี 2566 ผมขอชื่นชมฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครล าปาง ผมรู้สกึว่าตัวผมเอง รวมถึงคนรอบข้างจะเป็นตัวชี้วัด ผมรู้สกึว่า

เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น เราอินกับเทศกาลต่าง ๆ ที่พอจะเกิดอะไรขึ้น เริ่มมีการประโคมข่าว

จะเป็นแบบไวรัลขึ้นมาในเทศบาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพูดถึงร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ โครงการหนึ่งที่ผมรู้สึก

ว่าอยากจะขออนุญาตให้ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาในเรื่องของโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ

หอกระจายข่าวและเสียงตามสายชุมชน ในเรื่องนี้เป้าหมายของโครงการบอกว่า อยากจะให้น าตัวแทน

ของชุมชนมาเข้าอบรมชุมชนละ 2 คนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน แล้วก็การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เหล่านี้ ตรงนี้ผมรู้สึกว่า ก าลังย้อนแย้งกันอยู่ จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันในชุมชน จากข้อมูล

เทศบาลทั้งหมด 85 ชุมชน มีหอกระจายข่าวในปัจจุบันทั้งหมด 43 ชุมชน และก าลังจะเพิ่มอีก 15 ชุมชน 

แตท่ั้งนีท้ั้งนั้น ผมเองก็การันตีได้เลยว่า 43 ชุมชน ไม่ใช่ทุกชุมชนที่จะมีใช้ การที่พวกเราเองที่เป็นสมาชิก

สภาหลาย ๆ คนได้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาแผนกับชุมชน แทบจะทุกชุมชนจะพูดปัญหาซ้ า ๆ มา

ตลอดหลาย ๆ ปีว่า พวกเขาอยากจะได้วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย ที่เข้าถึงพวกเขาอย่างแท้จริง 

ปัญหาที่เราได้รับทราบมาก็คือว่า ทุกวันนีท้ี่เทศบาลเจอคือแต่ละชุมชนได้รับอุปกรณ์ต่าง ๆ มาจากที่มา
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คนละแหล่งที่กัน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นออกของที่มาจากเทศบาลนครล าปาง เทศบาลก็สามารถเข้าไป

ซ่อมแซมให้ได้ แต่บางทีมาจากโครงการอื่นที่เราไม่สามารถเข้าไปท าให้ได้นะครับ ในวันนี้เราจะมี

ความจ าเป็นที่ในการจัดอบรมในเรื่องให้องค์ความรู้กับผู้เข้าร่วม ผมว่าคนที่น่าเห็นใจที่สุดในขณะนีก้็คือ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ต้องจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา การที่เขาจัดกิจกรรมอย่างนี้เขาต้องถูกต่อว่า

แน่นอนว่า คุณมาให้เราฟังเรื่องอะไร คุณจะให้พวกเรามานั่งเรียนรู้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์อะไร ทั้งที่

คุณยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับพวกฉันเลย ดังนั้น ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะฝากท่านประธานสภาจนถึง

ฝา่ยบริหารว่า อยากจะให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดก่อนนะครับ จะตั้งงบประมาณในการซ่อมก็ดีหรอืจะจัดซื้อ

ใหม่ก็ดี  รวมถึงในการจัดอบรมครั้งนี้งบประมาณแสนสอง ผมว่าไม่เพียงพอหรอก  เป็นไปได้ไหมที่จะ

เพิ่มอัดเข้าไปเลยเป็นสองแสนก็ได้ ในการเพิ่มงบประมาณในการที่จะให้มีการท าแบบส ารวจกับแต่ละ

ชุมชนต่าง ๆ เพื่อจะต้องการให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และบางทีขณะนี ้85 ชุมชน ผูน้ าชุมชนแต่ละคนก็ต่าง

ช่วงวัย เริ่มมีการสะท้อนบางเสียงเล็ก ๆ ว่า สมัยนี้เขาใช้ LINE กัน เขาไม่ใช้แล้ววิทยุกระจายเสียง ผม

อยากจะขอร้องนะครับฝากถึงฝ่ายบริหารว่า ไม่จ าเป็นต้องเอาเสียงนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่นะ ยังมีผู้

เฒ่าผูแ้ก่อีกหลาย ๆ คนที่ไม่ได้เล่น LINE เหมอืนที่ท่านรองประธานสภาฯ อมลยาฯ ได้กล่าวไว้นะครับว่า 

ตอนนี้ล าปางเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและชาวบ้านผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยครับที่ไม่ได้เล่น LINE อีกเยอะแยะ

มากมายไปหมด อยากให้เห็นความส าคัญของพวกเขานะว่า วิทยุกระจายเสียงก็ยังมีความส าคัญอยู่  

ต่อมาในเรื่องที่ 2 นะครับ เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือ ตอนนี้งบประมาณมากมายถึงเกือบสามสิบล้าน

ก าลังจะโยนเข้าไปหาฝ่ายศึกษา เรื่องหนึ่งที่งบประมาณมากในก้อนนี้ที่จะต้องเข้าไปหาในเรื่องของ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผมอยากจะฝากนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้ผมทราบดีว่า 

วัฒนธรรมที่ผ่านมาของเทศบาลนครล าปางหลาย ๆ ปี ใช้คอมพิวเตอร์บางเครื่อง 6 ปี บางเครื่อง 8 ปี 

นะครับ ผมอยากบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเหล่านี้ให้อุปกรณ์เทคโนโลยี

เหล่านี้ อย่าลืมว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันมีอายุของเขานะครับ อายุในที่นี้ ไม่ใช่อายุในเรื่องของตัวเครื่อง แต่

เป็นเรื่องของการประมวลผลในการท างาน CPU ต่าง ๆ ที่ต้องรองรับกับโปรแกรมหรือ Application ต่าง 

ๆ ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ หากจะมีเทศบาลหนึ่ง โรงเรียนหนึ่ง จัดขอซื้อแท็บ

เล็ตสักเครื่องหนึ่งให้กับเด็กประถมในราคาเครื่องละ 24,000 บาท ยกตัวอย่างนะครับ เป็นไปได้ไหม

ครับว่า ไม่ต้องขนาดนั้นครับ เราสามารถใช้งบประมาณเพียงแค่เครื่องละหมื่นกว่าบาทได้ไหม แล้ว

เปลี่ยนจากการที่คิด 5-6 ปีต่อให้คุณซื้อ 24,000 บาทอีก 4 ปีผมว่าใช้ไม่ได้แล้วครับ เราใช้ราคาที่

สมควรราคาถูก ๆ พอใช้งานได้และอายุ 2 ปีเริ่มซื้อใหม่ พิจารณากันใหม่แบบนี้ดีกว่านะครับ จึงขอ

อนุญาตฝากประเด็นเหล่านีถ้ึงท่านประธานผา่นไปยังฝา่ยบริหารนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

อภปิรายอีกครับ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 
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นายสามารถ  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จากการที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้อ่านดูร่างเทศบัญญัติของฝ่ายบริหารที่เสนอต่อสภาในครั้งนี้ ก็ต้องขอ

ชื่นชมว่า ทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่างโครงการต่าง ๆ บรรจุเป็นเทศบัญญัตินี้ได้ครอบคลุม

ครบถ้วนนะครับ แต่ว่าก็ยังมีบางแผนงานที่ผมคิดว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง  ผมยกตัวอย่างเช่น 

ในเรื่องของแผนงานการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีโครงการเดิมอยู่นะครับ คือโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนซึ่งบรรจุในงบประมาณไว้จ านวน 100,000 บาท ซึ่งผมคิดว่าการ

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนก็ผ่านไปแล้ว ก็คงไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องไปจัดตัง้ใหมเ่พิ่มเป็นรอ้ยชุมชน

หรือ สองร้อยชุมชนนะครับ เพราะตอนนี้ 85 ชุมชนก็พออยู่แล้ว อยากจะให้ดูตรงนี้หน่อยนะครับ และ

เรื่องส าคัญก็คือ ต้องขอชื่นชมในส่วนของฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภานะครับ ก็คือในเรื่องของการ

ที่ให้ความส าคัญกับคนท างานเพื่อชุมชนและสังคม ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ให้ความส าคัญในเรื่องของ

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของผู้น าชุมชนเลย แต่ว่าในครั้งนี้ก็เห็นในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน ฝ่ายบริหารได้มีการตั้งงบประมาณไว้ถึงสามล้านกว่าบาท ในการที่จะเป็นค่าตอบแทนให้กับ

คณะกรรมการชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องให้หน่วยที่รับผิดชอบว่า การที่เราให้ค่าตอบแทนกับ

คณะกรรมการชุมชนไปแล้ว ก็ต้องให้คณะกรรมการชุมชนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในการที่

จะท างานร่วมกับเทศบาลนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะอภิปรายก็คือในเรื่องของแผนงานการโยธา 

จริง ๆ แล้วเทศบาลนครล าปางเรามีทั้งหมดตอนนีถ้ือว่า 85 ชุมชน แต่ว่าเรามีบริบทของชุมชนที่ต่างกัน

ค่อนข้างจะมากนะครับ ก็คือในส่วนของใจกลางเมือง เราจะเห็นความเจริญนะครับของถนนหนทาง 

ไฟฟ้า ประปา อะไรครบถ้วน แตว่่ามีชุมชนในเขตโดยเฉพาะเขต 4 ซึ่งเป็นชุมชนชายขอบ ถนนบางเส้นยัง

ไม่ได้ราดยางเลย น้ าประปาบางทีก็ยังเข้าไปถึงเลยครับ เพราะว่าในชุมชนเขต 4 ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่

หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเจ้าของโครงการท าโครงการบ้านจัดสรรแต่ไม่ได้ท าเรื่องของระบบสาธารณูปโภค

เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ 

และก็อยู่ในเขตเทศบาล ผมมีโอกาสได้ลงพืน้ที่ ชาวบ้านก็เรียกร้อง ว่าอยากจะให้เทศบาลดูแลเรื่องของ

ถนน เรื่องของน้ าประปา ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคที่มีจ าเป็นต่อพี่น้องประชาชน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ 

ที่ผ่านมาต้องขอชื่นชมฝ่ายบริหารนะครับ ที่ท าเรื่องของแม่น้ าวังได้อย่างดี และก็เป็นที่ชื่นชมกับพี่น้อง

ประชาชนทั่วไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม แม่น้ าวังเรามีระยะจากหัวจรดท้าย ระยะประมาณ 12 กิโลเมตร 

แตว่่าเรามาท าตรงฝายพับได้ ที่ระยะกึ่งกลางคือ 6 กิโลเมตร หนา้ฝายก็จะมนี้ าเต็มนะครับ สวยงามมาก

ครับ ซึ่งอีกไม่กี่วัน ก็จะมีการแข่งขันเรอืซึ่งก็จะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดล าปางเรา แต่วา่ท้ายเขื่อน ท้าย

ฝายก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่า แม่น้ าเวลาถูกกักแล้ว น้ าก็จะแห้ง แล้วก็ดูไม่สวยงาม ท าให้เกิด

ความเหลื่อมล้ าในความรู้สึกของพี่น้องประชาชน แต่ว่าอย่างไรก็ตามเท่าที่ตามงานดู ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้

ละทิ้งในเรื่องนี้ครับท่านประธาน ก็พยายามที่จะท าเรื่องแผนงานโครงการพยายามที่จะท าในเรื่องของ

ฝายน้ าล้นอยู่ ซึ่งผมคิดว่าในปีงบประมาณ 2567 นี้ถ้ามีงบประมาณในการที่จะด าเนินการเรื่องนี้นะ

ครับ ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปทางผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ด้วย ในเรื่องของการที่จะ
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ท าให้แม่น้ าวังเราสวยใสตลอดทั้งเขตนะครับ อีกเรื่องนึงครับ เหมอืนกับที่สมาชิกบางท่านได้อภิปรายไป

แล้ว ก็คือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีลอยกระทงอัน

นี้ส าคัญมากครับ แต่ที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมในตัวเมือง คนมาแออัดกันในตัวเมือง แต่ท่านประธานครับ 

วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง คนส่วนใหญ่ตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนถึงผู้สูงอายุ ในคืนวันลอยกระทง

เขาจะไปลอยกระทงกันที่ท่าน้ าวัดของตัวเอง ที่ผ่านมาผมก็พยายามติดตามดูบริเวณท่าน้ า เห็นว่าพี่น้อง

ประชาชนในเขตเทศบาลเรา ไม่ว่าจะเป็นท่าน้ าศรีปงชัย ท่าน้ านาก่วมใต้ นาก่วมเหนอื ท่าน้ าศรบีุญเรือง 

ท่าคราวน้อย ท้าย ๆ ไปจะไม่มีไฟแสงสว่าง แล้วก็เราละเลยในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณนี้ ก็อยากจะให้ทางเทศบาลนครล าปางเรานะครับ อย่างน้อยติดตั้งไฟส่อง

สว่างกับบริเวณท่าน้ าของชุมชนต่าง ๆ ที่เป็นชุมชนใหญ่ ๆ ที่พี่น้องประชาชนไปรวมตัวกันเยอะนะครบั 

ก็อยากจะให้ทางเทศบาลช่วยติดไฟให้ส่องสว่างนะครับ ที่ผ่านมาก็จะเอาสปอร์ตไลท์ไปติดหลอด

สองหลอด ผมคิดว่าเทศบาลนครล าปางเราต้องท าให้มันสว่างไสวตรงท่าน้ าให้ได้เพราะคนไปเยอะนะครับ 

ก็อยากจะใหเ้ทศบาลนครล าปางด าเนินการแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนีแ้บบถ้วนหน้า ทุกชุมชนครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนชิย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งค่ะ วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ข้าราชการมาประชุมกับเราเยอะแยะ ท่านปลัด รองปลัด 

ท่านผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนทุกท่าน ก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารว่า ขอให้เร่งรัดโครงการต่าง ๆ ที่

ยังค้างอยู่ ถ้าเราดูจากในนี้จะมีก่อหนี้ผูกพันแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย 26 โครงการยี่สิบเอ็ดล้านกว่าบาท 

แล้วก็ยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพันอีก 61 โครงการสี่สิบเจ็ดล้านกว่าบาท รวมแลว้ทั้ง 2 รายการนี้ก็เกือบเจ็ดสิบ

ล้านบาทนะคะ เป็นเงินที่ผ่านการอนุมัติจากสภาแหง่นีไ้ปแล้ว แล้วก็ยังไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ แล้ว

ก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการท างานอยู่ ก็อยากจะขอเร่งรัดว่า ให้ช่วยผลักดันท างานให้โครงการต่าง ๆ 

เป็นไปตามแผนงานของฝ่ายบริหารนะคะ เพื่อให้ล าปางเราไปถึงจุดที่วิสัยทัศน์ของท่านนายกที่หวังไว้  

แล้วทุกคนก็หวังไว้ว่าล าปางก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ สุดท้ายจุดประสงค์ของการพัฒนาบ้านเมือง เราทุกคน

ก็ต้องการเศรษฐกิจให้ดีใช่ไหมคะ ให้คนมาเที่ยวล าปางเยอะ ๆ คนรุ่นใหม่ก็จะได้มีงานท า มีกิจการ

ส่วนตัว เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เทศบาลไปท าโครงการต่าง ๆ ไปพัฒนา จะมีร้านค้าเกิดขึ้น

กิจการใหม่ ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรมที่พักอะไรต่าง ๆ ก็เห็นความคึกคักของ

เศรษฐกิจมีธุรกิจเกิดขึ้น ตรงนี้เป็นจุดที่จะท าให้เห็นว่าเมืองล าปางน่าอยู่ขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น 

มีชีวติสาธารณะ มีกิจกรรมใหท้ ามากมาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวล าปางมากขึ้น สุดท้าย

แล้วเม็ดเงินก็จะเข้ามาที่ล าปาง ท าให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น ก็ขอฝากทุกท่านไว้ ณ 

โอกาสนีด้้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จากการที่ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านอภิปราย ก็ต้องขอฝากท่านประธานผ่านถึงฝ่ายบริหาร แต่ละ

โครงการก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับ เพราะว่าชาวล าปางได้ผลประโยชน์ อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะมี

กิจกรรมดี ๆ จากเทศบาลนครล าปางของเรานะครับ ดูจากเทศบัญญัตินี้ บางท่านยังถามว่า ท าไมไป

กระจุกอยู่ที่การศึกษา จากการที่เราพบปะพูดคุยกับฝ่ายบริหาร ทางฝ่ายบริหารก็อธิบายแล้วนะครับ 

การศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งการศึกษา ทั้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูจาก

กิจกรรมนี้แล้ว  ก็เหมาะสมและเห็นดีด้วยครับ  ก็จะขอสรุปว่าเทศบัญญัติฉบับนี้  ผมว่าสมาชิกทุกท่าน

ก็น่าจะเห็นดีดว้ย โดยเฉพาะกระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณมากครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนคร  มีสมาชิกจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มี จะขอให้ทางผูบ้ริหารได้ชี้แจงข้อซักถาม ข้ออภิปรายที่สมาชิกสภาได้อภปิราย เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ก็ขอบคุณส าหรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 นะครับ ผมคงใชเ้วลาไม่นาน จะขอชีแ้จงสัน้ ๆ เทศบาลก็เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับ  เพราะฉะนั้นความจ าเป็นของ

งบประมาณก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อจะท าให้การท างานไปได้  ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อ

นโยบายของผูบ้ริหาร เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน แล้วก็เป็นการพัฒนาบ้านเมอืง อย่างไร

ก็ตามถ้าท่านดูงบประมาณอย่างละเอียดลึกซึ้ง  ในงบประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านบาท จริง ๆ แล้วก็

เป็นเงินที่ทางรัฐบาลอุดหนุนตามวัตถุประสงค์มาสองร้อยกว่าล้าน และในส่วนนี้เราก็มีเงินเหลือจริง ๆ 

อยู่สี่ร้อยกว่าล้าน ในสี่ร้อยกว่าล้านนี้ ก็จะไปกระจุกตัวหนัก ๆ ในส่วนของรายจ่ายประจ าบุคลากรอยู่ 

37% สองรอ้ยเจ็ดสิบห้าล้าน  แล้วก็รายจ่ายส่วนของงบด าเนินงานอกีสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน หรอื 35% 

2 รายการนี้ก็ 82% ของงบประมาณเกือบทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นในงบพัฒนาท้องถิ่นปีหนึ่งก็จะ

เหลืออยู่สัก 20-30 ล้าน เราก็พยายามจะจัดสรรงบใหม้ีความลงตัว เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ผมได้เกริ่นมาข้างต้นนะครับ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาหลายปีก่อน บ้านเมืองถูกทอดทิ้งและทรุด

โทรมมาก เราก็ท างานกันทุกวัน พนักงานเทศบาล เจ้าหนา้ที่ แล้วก็รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร 

อุปกรณ์ ก็เอาไปท าทุกวัน ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ทันนะครับ 

อย่างไรก็ตามการใช้งบประมาณ เราก็ใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ ในส่วนที่ท่าน

สมาชิกได้อภิปราย ผมก็จะขอตอบรวมสั้น ๆ ในส่วนของโครงการที่ค้าง ที่ท่านอาจารย์สุคนธ์ได้สอบถาม

นะครับ สวนสนามเทศบาล 7 ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของพัสดุ ก าลังด าเนินการ เราขึ้นร่างพิจารณ์

แล้ว และหลังจากนั้นก็ถ้าไม่ติดขัดเรื่องอะไร ก็จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding ทั้ง 3 โครงการทั้ง
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สนามฟุตบอล ระบบไฟฟ้า และสนามกีฬาภายนอกนะครับ สวนห้าแยกตอนนี้ก าลังด าเนินการพร้อมกัน

ในส่วนของศูนย์เยาวชนที่ท่านถาม อันนี้ด าเนินการแล้วนะครับ เรารื้อถอนตั้งแต่วันที่ 7 ที่ผ่านมา ตั้งใจว่า

ตามนโยบายท่านนายกภายในสิ้นปีนี้ บริเวณศูนย์กลางของเทศบาลนครแห่งนี้ ข่วงนครแห่งนี้ จะเป็น

พื้นที่ที่สวยงามมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหน้าหอปูมละกอน สวนสาธารณะห้าแยก รวมถึงศูนย์เยาวชนใหม่นะ

ครับ ซึ่งเป็นศูนย์นันทนาการแล้วก็สามารถตอบสนองทุก ๆ ฟังก์ชันการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่การ

จัดการแต่งงานการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงกิจกรรมของเด็กหรือการแข่งขันกีฬาเล็ก ๆ เช่น ปิงปอง 

วอลเลย์บอล ก็สามารถด าเนินการได้ เพราะฉะนั้นภายในปลายปีนี้ช่วงเคาท์ดาวน์ ผมเชื่อว่าบริเวณข่วง

นคร ศูนย์กลางเมืองของเทศบาลนี้จะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนงานค้าง

ที่ท่านถามนะครับ  ในส่วนเรื่องของการศึกษา หลาย ๆ ท่านได้อภิปรายถึงเรื่องของการศึกษา ขอเรียน

ว่าอย่างนี้นะครับเดีย๋วนี้เป็นการศึกษาสมัยใหม่ เป็นโมเดิรน์ Education ไม่ใชก่ารศกึษาแบบที่เราเรียนกัน

มาตั้งแต่สมัยก่อน ๆ เด็กสมัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอินเตอร์เนช่ันแนล ของโรงเรียนดัง ๆ ใน

ประเทศไทยทั้งหมด ฝร่ังเขาเน้นกิจกรรมของเด็ก เน้นการเล่นก่อนเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาแล้วถึงจะมาเข้า

สู่กระบวนการของหลักสูตร ตอนนี้ทางท่านนายกได้ปรับปรุง ได้ท าการปฏิรูปของระบบการศึกษาใหม่ 

เราใช้ระบบการศึกษาของฟินแลนด์กับดรุณสิกขาลัยนะครับ ซึ่งความจ าเป็นของการอบรมจ าเป็นมาก

เพราะว่า ครูจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ และหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เราจะต้องท าให้เด็กของเรามี

ความสามารถที่จะอยู่กับโลกของอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไปใช้ระบบเดิม ๆ ไม่ได้ จะบอกว่า

เราจะเรียนแต่ในห้องเรียนแบบเก่า เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรียนภาษาอังกฤษ ท าการบ้าน แล้วก็กลับ

บ้าน มันไม่ใช่ลักษณะการศึกษาแบบนั้นนะครับ เด็กจะต้องใช้ชีวิตแบบว่าให้อยู่กับสังคม ให้อยู่กับโลก

อนาคตได้ ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หลาย ๆ อย่างได้นะครับ เพราะฉะนั้น การศึกษาถูก

ปรับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง ก็จะเชื่อมโยงมาถึงที่ท่านอาจารย์บุญทรงได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ กิจกรรมของ

โรง เ รี ยน เทศบาลทั้ งหมด  ถามว่ าท า ไม ไม่ เ อามารวมกั นที่ เ ดี ย ว  ผม เป็ นกรรมการของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมเคยประชุมกับทางมหาวิทยาลัย ผมเคยเสนอว่า เดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยที่

เกิดขึ้น ตอนนั้นเขาลอกหลักสูตรกันหมดเลย หมายความว่าจุฬา มช ขอนแก่น ราชภัฏ ที่ไหนก็ตาม ถ้า

จะเปิดมหาวิทยาลัย เขาก็เอาหลักสูตรมาลอกคณะนี้ ๆ ในขณะที่เราไปดูในต่างประเทศ อย่างใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยท็อป ๆ ระดับโลก มหาวิทยาลัย MIT เขาบอกว่าเขาเป็นที่ 1 ของ

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพราะฉะนั้นเขาก็จะโฟกัสแต่เรื่องนี้ เด็กที่เข้าที่นี่จะเป็นเด็กที่เก่งในเรื่องนี้

นะครับ ในขณะที่อย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เขาก็จะเก่งในเรื่องของภาษา เรื่องของนิติศาสตร์ เรื่อง

ของเศรษฐศาสตร์ คือแต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีบริบทของการศึกษาของตัวเอง เพราะฉะนั้น ผมถึง

บอกว่าแต่ละโรงเรียนของเรา จะต้องมีความไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น กิจกรรมของแต่ละโรงเรียนก็จะ

ต่างกันตามแนวคิด วิธีคิดนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วผมไปที่โรงเรียนเทศบาล 5 นะครับ ผมว่าเด็กเขาเก่ง

มากเลย  เขาสามารถสังเกตเห็นว่า โรงเรียนเลิกเขาเห็นปัญหาอะไรหน้าโรงเรียนบ้าง บริเวณฟุตบาท 

บริเวณที่แม่ค้าตั้งล้อเข็นขายของนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วแนวทางแก้ปัญหาเขาจะท ายังไง คือผมว่า

กระบวนการคิด วิธีคิด การวิเคราะห์และก็การเอามาสังเคราะห์เพื่อจะให้เกิด Solution ของการแก้ไข
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ปัญหา เป็นสิ่งจ าเป็น ส าคัญมากกว่าการเรียนรู้แต่ทฤษฎีนะครับ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้เป็นการศึกษา

สมัยใหม่ ถ้าท่านมีโอกาสก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองบางท่าน ที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่า ท าไมถึง

จะต้องมีการส่งครูไปอบรม เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลักสูตรการเรียน การสอน การใช้ชีวิต ไม่เหมือนกับใน

อดีต โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้าง ๆ ของเรื่องการศึกษานะครับ แล้วเรื่อง

ของการมีส่วนร่วมของงานประเพณีต่าง ๆ จริง ๆ ถึงทุกอย่างเราจะประชาสัมพันธ์ดียังไงก็ตาม ก็จะมี

คนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยอยู่ส่วนหนึ่งตลอดเวลานะครับ ถึงเราจะพยายามประชาสัมพันธ์อย่างไรก็แล้วแต่ 

อันนีก้็ขออนุญาตเล่าให้ฟัง แตจ่รงิ ๆ เราก็เน้นว่าการมสี่วนรว่มของประชาชน เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะว่าจะ

เกี่ยวพันไปถึงเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชน ที่ท่าน สท.สมหมาย ได้เกริ่นมาท่านแรก เรื่องของ

กองทุนแม่ กองทุนวันละบาท หรือว่าชุมชนน่าอยู่  ผมเคยบอกว่า สังคมทุกวันนี้ ไม่แข่งขันก็ไม่ได้ 

แมก้ระทั่งการเล่นดนตรกี็ยังต้องมกีารประกวดเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง เขาก็เลยเอาไปแขง่ขันนะครับ 

เพราะฉะนั้นในระบบการแข่งขันชุมชนเขาก็ต้องแข่งขัน แล้วก็มีชุมชนต้นแบบ ผมก็เห็นหลาย ๆ ชุมชนใน

เทศบาลที่มีความเข้มแข็งในการที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเอง และคณะกรรมการก็เข้มแข็งมาก สามารถ

น าเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ผมชื่นชมมาก ก็มีหลาย ๆ ชุมชน เรื่องของท่าน สท. สามารถ เรื่องของท้ายฝาย

นะครับ ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ไปดูเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ ไปดูที่แพร่ ที่วังน้ าเขียว ฝายแกนดินก็ไม่ได้

ละเลยนะครับ คือระบบการบริหารจัดการให้แม่น้ าวังสวยทั้งเส้น 12 กิโลในเขตเทศบาล เมื่อวานก็ยังมี

การประชุมกันอยู่ เรื่องของฝายแกนดินซีเมนต์ เราได้วิศวกรใหม่มาท่านหนึ่ง เมื่อวานก็คุยกันอยู่บอกว่า 

ฝายแกนดินซีเมนต์มีปัญหาเรื่องการออกแบบ เรื่องทางวิศวกรรม เรื่องการรับแรงเฉือนด้านบนนิดหนึง่ 

ก็อาจจะต้องเติมกล่องเกเบี้ยนนะครับ และอาทิตย์หน้าเราก็จะนัดคณะท างานมาคุยกัน ผมเชื่อว่าในปี 

2567 ฝายชะลอน้ า ท้ายฝายพับจะสามารถด าเนินการได้นะครับ แล้วก็จะท าให้แม่น้ าวังมีความสวยงาม 

แล้วท าให้ประชาชน 2 ฝั่งแม่น้ ามีความสุขมากขึ้นนะครับ เรื่องของงานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง

ก็เป็นบริบทที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มเข้ามาท างาน ตอนนั้นโควิดระบาดหนัก 

ตอนนั้นท่านนายกก็เลยบอกว่า ไม่ต้องให้รวมตัวกันที่นี่ ก็เลยเอาไปกระจายกันตามแต่ละชุมชนนะครับ 

จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วสถานการณ์ดีขึ้นเราก็เลยจัดใหญ่ ให้ดูเป็นภาพที่สวยงาม ขณะนี้สวนภิรมย์ธารก็

จะเสร็จเร็ว ๆ นีแ้ล้ว เราก็จะย้ายไปจัดที่นั่น เพราะฉะนั้น แตล่ะกิจกรรม แตล่ะบริบทก็จะเปลี่ยนไปตาม

พื้นที่ ตามสถานการณ์ แต่เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนี่มีความจ าเป็น ผมเห็นด้วยนะครับก็จะพยายามไปเติม

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ เรื่องของ ดร.กรณฐพรครองภพ ผมจะรับไปดูเรื่องของหอกระจายข่าว 

ก็เห็นด้วยเรื่องการฝึกอบรมคณะกรรมการของชุมชนในเรื่องหอกระจายข่าว เพราะว่าไม่สมดุลกับไม่มี

เครื่องมือ เพราะงั้น ก็ไม่รู้จะอบรมอะไร ก็ขอไปพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบอีกครั้งนะครับจะได้ใช้

ประโยชน์เรื่องนี้ให้เต็มที่ ก็ยืนยันว่า งบประมาณที่ทางสภาได้กรุณาให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เราก็จะเอา

ไปดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับ รวมถึงที่ท่านอาจารย์บุญทรงว่า การจัดงบอาหารกลางวันว่าซ้ าซ้อน

หรือไม่นะครับ ผมคิดว่าประเด็นนี้คงไม่น่าเป็น เพราะว่าปกติการกระท าใด ๆ ก็แล้วแต่ ทางเรามี

ส านักงานตรวจสอบ พนักงานตรวจสอบที่เข้ามาตรวจประจ า เพราะฉะนั้น เราก็มีความระมัดระวังไม่ว่า

ทุกฝา่ยเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปฏิบัติงาน เขาก็มีความระมัดระวังมาก ๆ ที่จะไม่ให้มีประเด็นใด ๆ 
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เกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่น่าจะมีข้อกังวลอะไร ผมคิดว่าภาพรวมกว้าง ๆ ผมก็ขออนุญาตท่านประธานได้ใช้

เวลาตอบสั้น ๆ เท่านีน้ะครับ ถ้าท่านสมาชิกสงสัยประเด็นไหนก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ที่ประชุม โดยสมาชิกสภาก็ได้อภิปรายกันมามาก

พอสมควร ในหลากหลายประเด็นนะครับ ซึ่งผู้บริหารก็ได้ชี้แจงตอบ ก็เชื่อว่าทุกท่านก็เข้าใจดีแล้ว 

เพราะฉะนั้น ก็อยากจะขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการในวาระที่ 1 นะครับ ตอนนี้ผมพิจารณาดูแล้ว

ครบองค์ประชุม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุม ในข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ โปรด

ยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่ เห็นชอบรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ

รับหลักการฯ จ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 20 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ผมจะขอน าปรึกษาใน

ที่ประชุม 3 เรื่อง เรื่องแรก การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องที่สอง การก าหนดระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และเรื่องที่สาม ระยะเวลาการพิจารณาค าแปรญัตติ ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป ล าดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการส่งร่างเทศ

บัญญัติดังกล่าวให้กับคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อใช้ในการพิจารณาค าแปรญัตติ ท ารายงานและ

บันทึกความเห็นเสนอต่อสภาฯ  เพื่อเข้าสู่วาระที่ 2 เป็นล าดับต่อไป ซึ่งในเมื่อสภายังไม่ได้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติไว้ ขั้นแรกก็จะต้องด าเนนิการตัง้คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อด าเนินการในการ
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พิจารณาค าแปรญัตติต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งในการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจะมีขั้นตอนเป็นล าดับดังนี้ 

ล าดับแรกที่ประชุมจะต้องก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อนว่า จะใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตติ

จ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 103 

ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการแปรญัตติให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน เมื่อได้ก าหนด

คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเสนอบุคคลผู้ สมควรด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในการด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ระเบียบก าหนดให้ใช้

วิธีการเลือกรองประธานสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามข้อ 12 ประกอบกับข้อ 107 กล่าวคือ จะต้อง

เลือกทีละคนไปจนครบจ านวนที่ก าหนด หากว่าในการเลือกมีการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน เช่น 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 มีการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน จะต้องมีการลงคะแนนเพื่อเลือกโดยใช้

วิธีการเขียนหมายเลข และให้ทางสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเลือกว่า จะเลือกบุคคลใดเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติคนที่ 1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 แต่หากว่า

กรณีที่มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว บุคคลนั้นก็จะได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เลย ต่อไปเมื่อ

ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ 

เกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 45 

วรรคท้าย ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่สองใหก้ านดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี

มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” ขั้นตอนนี้ต้องมีการก าหนดว่าจะก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติไว้เท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง หลังจากที่ก าหนดระยะเวลาเสนอ

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะต้องก าหนดระยะเวลาพิจารณา

ค าแปรญัตติ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติได้น าค าแปรญัตติที่สมาชิกสภาเสนอหรือทางผู้บริหาร

เสนอมาประชุมพิจารณาว่า เห็นด้วยกับค าแปรหรือไม่ อย่างไร หรือต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไร หรือคง

ตามร่างเดิม เพื่อท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 เป็นล าดับต่อไป ซึ่งในการเสนอ

ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติ เสนอระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตตินั้น สามารถเสนอญัตติด้วยวาจาได้ ทั้งนี้  โดยผู้มีสิทธิเสนอ

ก็มีทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีผู้รับรองอย่างนอ้ย 

2 คน จึงขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้

ในการประกอบการพิจารณาในการก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติ และระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติเป็นล าดับต่อไปครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว ต่อไปก็ต้องด าเนินการในเรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน 

3 คนแตไ่ม่เกิน 7 คน ทั้งนี ้จ านวนเป็นไปตามที่ประชุมก าหนดนะครับ จงึขอให้ที่ประชุมรว่มกันพิจารณา

ก าหนดจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา  

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ดิฉันนางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอให้มีจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติที่เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 5 คนค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา

เสนอใหม้ีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติที่ เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 5 คน ขอผูร้ับรองครับ 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม

มีมติเห็นชอบก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติที่เป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 5 คน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทีเ่ป็นสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 5 คน   

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิก

สภาฯ ผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี 

เสนอ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง

ถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 

ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชญิ นายวิบูลย์  ฐานสิรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เสนอ

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้อง 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายเสริมเกียรติ  

ชูวัฒนกูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไปขอเชญิ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูท้ี่จะด ารงต าแหน่ง

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชญิ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ 

นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรูญ  เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายจรูญ  เติงจันต๊ะ เสนอ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใด

จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ต่อไปขอเชิญ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอ นายสุพจน์  มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

เสนอ นายสุพจน์  มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสุพจน์  

มูลบ้านดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ต่อไปขอเชิญ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่จะด ารง

ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เสนอ 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวสรัญญา  

เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
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 สรุปว่า ที่ประชุมมมีตเิลือก คณะกรรมการแปรญัติ จ านวน 5 คน ได้แก่ 

  1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

2. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล 

  3. นางรัญจวน  ค าพิชัย  

  4. นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

  5. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ จ านวน 5 ท่าน ท าหน้าที่เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ 

1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

2. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล 

  3. นางรัญจวน  ค าพิชัย  

  4. นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

  5. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชญิ นายวิบูลย์   ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 12.00 – 

13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล เสนอ

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแตเ่วลา 09.00 

– 12.00 น. เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 

18.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอ

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 12.00 – 

13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 

ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และ

ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ล าดับต่อไป ขอให้ที่ประชุม

ได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชญิ นายสามารถ  

พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม

นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา

ค าแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 2 วัน คอื วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเ่วลา 

08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา เสนอ 

ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 

23 – 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม

มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 

2 วัน คอื วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอ้งสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ  ของ

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 

16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมได้รับฝากเรื่องมาจากชาวบ้านชุมชนพระแก้วหัวข่วงและชุมชนช่างแต้ม ฝากถามท่านประธานไปยัง

ฝ่ายบริหารว่า ถนนเลียบแม่น้ าวังที่สิ้นสุดเขตเทศบาลนคร ตั้งแต่ใต้สะพานพิชัยไปถึงบ้านท่าต้นเกี๋ยง 

ระยะทางประมาณ 165 เมตร ตอนนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่มานานแลว้หลายปี ฝากถามท่านประธานไปยัง
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ฝ่ายบริหารว่า ตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องกรมเจ้าท่าหรือทางเทศบาลนครของเรา 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ครับ เชญิ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ตามแผนงบประมาณของฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงงบประมาณของปี 2567 ก็เป็นไปตามแผนของท่าน

นายกเทศมนตรีและผู้บริหารที่ได้วางไว้ บ้านเมืองเราทุกวันนี้ ถ้าจะให้พูดถึงคงเปรียบได้กับค าที่ว่า 

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของผูบ้ริหาร ผมได้ไปสัมผัสกับผูป้ฏิบัติงานเล็กที่สุด 

ที่ท าให้บ้านเมืองของเราสวยงามได้ทุกวันนี้ และเป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบ แม้กระทั่งผู้ที่อยู่และผู้ที่มาเยือน 

นั่นคือความสะอาดของบ้านเมอืง เชน่ การจัดเก็บ การกวาดขยะ การตัดตน้ไม้ การตัดหญ้าริมถนนให้ดู

สวยงาม เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปร่วมพัฒนาที่วัดเกาะวาลุการาม ได้ไปสัมผัสและไปสอบถามถึงความ

เหนื่อยยากของเขาที่เขาท างานมา ผมคิดว่าใน 365 วัน เขาน่าจะท างานทุกวันถึงแม้ว่าจะครึ่งวันก็ตาม 

แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือว่า เรามีคนที่มีจิตใจที่พร้อมจะเป็นสาธารณะ พร้อมที่จะให้บริการ 

สนองตอบแก่ผูบ้ริหารทุกอย่างแล้ว แตป่ัญหาส าคัญที่ผมได้ทราบมาคือ ปัจจัยที่เขาขาดแคลนเครื่องไม้ 

เครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้า แต่ละเครื่องเขาบอกว่าใช้ปีละเครื่อง หรือเครื่องละสองปี  

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน หรือจ านวนก็ไม่พอ เครื่องจักรใช้งานทั้งปี บางครั้งก็เสีย บางครั้งก็ไม่ดี บาง

ท้องที่ในเขตแต่ละเขตก็บอกให้ตัดครั้งเดียว ตัดต้นหญ้าให้ติดพื้นดินหน่อย จะได้ไม่งอกไว แต่ปัญหาที่

เขาเจอก็คือว่า เขาไปตัดก็เกิดความเสียหายของใบพัด เครื่องจักรไปโดนหินบ้างอะไรบ้าง เขาก็พยายาม

ที่จะรักษาสภาพของเครื่องมือให้อยู่นานที่สุด ผมก็อยากจะสะท้อนไปยังผู้บริหารว่า น่าจะจัดสรร

งบประมาณส่วนนี้ อย่าใช้ถึง 2 ปี ต่อ 1 เครื่องเลยครับ น่าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนกันแต่ละเดือน หรือ

ครึ่งเดือนเพื่อจะได้มีการซ่อมบ ารุงบ้าง เพราะเขาก็เต็มใจที่จะท างานแต่เครื่องมือเขาไม่พร้อม หรือมี

น้อย ก็น่าเห็นใจนะครับ อีกอย่างหนึ่งการตัดหญ้าริมถนน เครื่องป้องกันเศษวัสดุ ซึ่งเป็นเศษหินเศษ

อะไรต่าง ๆ ผมว่าน่าจะท าให้รัดกุมหรือแน่นหนาหน่อย ผมผ่านไปเห็นใช้สแลน ตาข่ายเล็ก ๆ บางครั้ง

เขาตัดไปแล้วโดนเศษหิน ท าให้ไปกระทบกับรถยนต์ของผู้ที่สัญจรไปมา เขาก็เดือดรอ้น ตรงนีก้็อยากจะ

ให้จัดอุปกรณ์สว่นนั้นเพิ่มเตมิ แล้วผมก็มาดูในส่วนของร่างงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ผมก็หาไม่เจอ

นะครับ งานประเภทรับเหมาบริการหรือพนักงานต่าง ๆ มีอัตราการจ้างสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

อย่างไร และค่าใช้สอยในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอะไรบ้าง ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยัง

ฝ่ายบริหารว่า น่าจะขอให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้เพิ่มเข้าไป ให้ส าหรับผู้ที่ดูแลรักษาบ้านเมื อง

ของเราให้สะอาด สวยงาม และเป็นหนา้เป็นตาของเราต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงไหมครับ เชญิครับ  

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ส าหรับทางท่านนพดลฯ นะครับ 

ตรงนี้ผมก็เห็นด้วยและมองเห็นปัญหาอยู่ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ วันนั้นผมก็ได้คุยกับส่วนการ

โยธา และเมื่อวานผมได้ไปตรวจเวทีที่เราจะแข่งเรือในวันเสาร์นี้ ผมก็คุยถึงปัญหานี้กับผู้อ านวยการ

ส านักช่างดว้ย เครื่องมือของเราถ้าเปรียบเป็นคนก็คงอายุ 70 แล้ว ท างานมานาน ท าไปซ่อมไป บางครั้ง

รถกระเช้าก็เสีย รถแบคโฮเสีย เดี๋ยวก็อันนั้นเสียอันนี้เสีย จริง ๆ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขจัดสรรด่วน 

เพราะพอมันเสีย แทนที่คนจะออกไปท างานตาม schedule ที่วางไว้ กลายเป็นว่าบางทีเหลือรถแค่คันเดียว

ก็แห่ไปคันเดียวกันหมด ก็เป็นเรื่องที่นา่เสียดาย ก็ขอบคุณส าหรับค าช้ีแนะในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือ 

ตรงนี้ผมก็จะไปประชุมและดูแลให้นะครับ ส่วนของท่านสท.วันชนะฯ เรื่องถนนเลียบแม่น้ าวังที่กล่าวมา

เมื่อสักครู่ ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งกับทางกรมเจ้าท่า อันนี้ก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรนะครับ และก็ไม่ได้ละทิ้ง

นะครับ ก็ยังประสานงานกันอยู่ ยังด าเนินการกันอยู่ จริง ๆ ตอนนี้เรื่องของเราที่จะต้องนัดคุยกับทาง

กรมเจ้าท่าก็มีอยู่สองถึงสามเรื่อง ก็คิดว่าเดี๋ยวทางเราจะเชิญมา คาดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าก็จะพูดคุยกัน

ในสองสามเรื่องที่เป็นปัญหา ที่ยังค้างกันอยู่ รวมถึงสิ่งที่เราจะลงมือในส่วนที่เราจะต้องขออนุญาตการ

ล่วงล้ าล าน้ าของเจ้าท่าต่อไปในอนาคตด้วย ตรงนี้ผมก็จะติดตามให้ ขอบคุณครับ ขออนุญาตให้

รองนายกฯ สุรพลฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รองนายกฯ สุรพลฯ ครับ  

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขออนุญาต

ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับถนนเลียบแม่น้ าวัง ซึ่งจริง ๆ ตอนนี้ก็มีเรื่องของ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 

เกี่ยวกับพื้นที่ว่าง ไม่ว่า พ.ร.บ. พื้นที่ป่า 2484 ก็ดี พ.ร.บ.การเดินเรือทางน้ า 2456 ซึ่งในอดีตมักจะไม่มี

ปัญหา ตอนนี้พอเราจะท าถนน ท าทาง ท าสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้ ก็ถูกทวงถามมาว่า 

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นหรือไม่ ตอนนี้ทางนิติการก็ต้องตอบข้อซักถามดังกล่าว ต้องท า

หนังสือชี้แจง และจะต้องด าเนินการในเรื่องของกฎหมายให้ถูกต้อง ตรงนี้ก็ต้องให้เวลากับผู้ปฏิบัติด้วย 

เนื่องจากว่าข้อกฎหมายเวลามีปัญหาขึ้นมาก็ต้องคอยตามแก้ คอยชี้แจง บางครั้งผู้ปฏิบัติก็ต้องรับผล

จากการด าเนินการดังกล่าวด้วย เรื่องที่สองเมื่อสักครู่ที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ หลายท่านพูดถึง 

ตั้งข้อสังเกตว่า ในอดีตในเรื่องของงบประมาณ เราจะพูดถึงเรื่องสาธารณูปโภค เรื่องสิ่งก่อสร้าง ถนน

หนทาง ไฟฟ้า แต่ตอนนี้กลับมาเรื่องวิถีชุมชน เรื่องความเป็นอยู่ เรื่องสังคมมากขึ้น ขออนุญาตท่าน

ประธาน ขออนุญาตเอ่ยนามทาง ดร.เคนฯ ทางสท.สมหมายฯ ที่เมื่อสักครู่พูดถึงชุมชนเป็นหลักเลย 

เรื่องวิถีชีวิต ผมขอเจาะประเด็นเรื่องของชุมชน เรื่องนี้ส าคัญท่านพูดถึงว่า บางครั้งร้องขอมาแต่ทาง
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เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากว่าปลูกต้นไม้ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง พูดง่าย ๆ ต้นไม้

อยู่ในบ้าน ท่อน้ าประปาในบ้านแตก ท่อระบายน้ าในบ้านของตัวเองตัน แตไ่ม่มปีัญญาที่จะไปดูแลเพราะ

สังคมเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้คนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียว บางทีสองคน บางทีติดเตียงด้วยซ้ าไป ไม่มี

ปัญญาที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของตัวเอง เทศบาลจะเข้าไปแก้ก็ไม่ได้ สุ่มเสี่ยงตอ่การกระท าผดิกฎหมาย 

เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยเมื่อสักครู่นี ้พูดถึง คลินิกชุมชน ไม่ใช่หมอรักษาโรคนะครับ เป็นหมอบ้าน เรื่องนี้

ผมว่าส าคัญที่สุด ชุมชนต้องเข้มแข็ง ต้องดูแลกันเอง ผมอยากจะให้มีการอบรมสัมมนา มีประสบการณ์

จากการตั้งเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสมาคม มูลนิธิ ทุกวันนี้เราจะเห็นว่า สมาคมกู้ภัย สมาคมสว่างธรรม

สถาน ปอเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู สมาคมต่าง ๆ ก็ตั้งขึ้นมาจาก อาสาสมัครมาช่วยเหลือกัน แต่ต่อไปผม

มองวา่ จะมีสมาคม มูลนิธิที่มาดูแลชุมชน มาตัดต้นไม้ในบ้าน มาซ่อมท่อน้ า มาซ่อมหลังคา แตท่ี่ส าคัญ

ที่สุดชุมชนต้องรวมกัน แล้วก็ร้องขอหน่วยงาน ร่วมถึงสมาชิกสภาฯ ก็เป็นแรงหนุน เทศบาลก็เป็นก าลัง

ที่จะเข้าไปช่วย ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เราแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ชัดเจน และ

ถูกต้องตามระเบียบ ทางกองสวัสดิการก็ดี ส านักช่าง ส านักปลัด เป็นส่วนสนับสนุน เข้าไปให้การอบรม

หาบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนเข้าไป ผมว่าเราท าได้ และที่ส าคัญชุมชนจะเข้มแข็งด้วยตัวเอง 

ทุกวันนีบ้างครั้งชุมชนหรอืประชาชนไม่รู้ว่าหน้าที่ของตนเองมอีะไรบ้าง สิ่งนีเ้ป็นสิ่งส าคัญที่สุด ก็อยากจะ

ฝากไว้สั้น ๆ เนื่องจากว่าเลยเวลารับประทานอาหารของพวกเราไปแล้ว ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว

นะครับ ก็ทราบว่าทางเลขานุการสภามีเรื่องจะชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ 

เลขานุการสภา 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง

ก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวปิดการประชุม ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงขอ้ระเบียบกฎหมาย พร้อมกับ

นัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 109 ก าหนดว่า การนัดประชุมและการเปิดการประชุม

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  ดังนั้น กระผมจึงขอนัด

คณะกรรมการแปรญัตติประชุม หลังจากที่เลิกประชุมแห่งนีแ้ล้ว ในเวลา 12.30 น. ณ หอ้งประชุมแห่งนี้ 

เพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ และรวมทั้งวาง

แนวทางในการรับค าแปรญัตติ ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้ าที่ต่อไปครับ 

ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนีส้ภาเทศบาลนครล าปางได้

ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร และได้ด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ซึ่งเป็นการ

ประชุมนัดส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นญัตติที่เกี่ยวข้องกับร่างงบประมาณ ในวาระที่ 1 สภาก็ได้มีมติ

เห็นชอบไปแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 12.25 น. 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 

 

 

 


